

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และของเฉพาะบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงินรวมและงบฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 งบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และผลการดำเนินงานรวม และผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 สถานะทางการเงินบางส่วนของกลุ่มบริษัทและบริษัท เป็นดังนี้

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 ซึ่งระบุว่า สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 3,109.52 ล้านบาท และ 3,073.55 ล้านบาท ตามลำดับ และมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานจำนวน 3,342.91 ล้านบาทและ 3,306.94 ล้านบาท ตามลำดับ หลังหักรายการกำไรที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานปกติจำนวน 233.39 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนมากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 1,237.66 ล้านบาท และ 1,244.21 ล้านบาท ตามลำดับ ขาดทุนสะสมจำนวน 20,588.97 ล้านบาท และ 21,219.68 ล้านบาท ตามลำดับ และส่วนของผู้อถือหุ้นคิดลบจำนวน 18,543.54 ล้านบาท และ 19,590.09 ล้านบาท ตามลำดับ

ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 และตามหมายเหตุข้อ 24 ซึ่งระบุว่า เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2567 ราชกิจจานุเบกษาประกาศว่า ศาลล้มละลายกลาง ได้มีคำสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566 แล้ว ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทและผู้อถือหุ้นจะกลับมาอำนาจตามกฎหมายนับแต่วันที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัทเป็นต้นไป ทั้งนี้ แผนฟื้นฟูกิจการฉบับที่ 3 ยังคงมีผลใช้บังคับกับบริษัทและผูกพันเจ้าหน้าที่ทุกราย และทุกฝ่ายยังคงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแผนฟื้นฟูกิจการฉบับนี้ต่อไปจนกว่าจะมีการชำระหนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ตามแผนฟื้นฟูกิจการครบถ้วน

กลุ่มบริษัทและบริษัทอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานธุรกิจและกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่ากลุ่มบริษัทและบริษัทจะมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอและมีความสามารถในการชำระหนี้เมื่อครบกำหนดและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจัยในด้านสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทและบริษัทขึ้นอยู่กับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน ความสามารถดำเนินการฟื้นฟูกิจการตามเงื่อนไขทุกข้อที่ระบุในผลสำเร็จของแผนฟื้นฟูกิจการ อาจรวมถึงการเจรจาขอขยายระยะเวลาในการจ่ายชำระหนี้ออกไปในอนาคต การจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการดำเนินงาน การปรับปรุงแผนธุรกิจและการดำเนินงานในอนาคต และความสามารถในการจ่ายชำระเงินกู้ยืมได้ตามวันครบกำหนด รวมถึงการสนับสนุนของวงเงินสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้แสดงถึงความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญหลายประการซึ่งอาจมีความสัมพันธ์กันและมีความเป็นไปได้ที่จะมีผลกระทบต่องบการเงินเพิ่มขึ้น สถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ทั้งนี้ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องดังต่อไปนี้

1. การยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัทและความคืบหน้าการดำเนินการตามแผน
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2567 ราชกิจจานุเบกษาประกาศว่า ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566 แล้ว ทำให้แผนฉบับที่ 3 มีผลใช้บังคับกับบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย โดยให้ถือเอาแผนฟื้นฟูกิจการฉบับนี้เป็นสัญญาในการปรับโครงสร้างหนี้ระหว่างบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย และทุกฝ่ายยังคงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแผนฟื้นฟูกิจการฉบับนี้ต่อไปจนกว่าจะมีการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการครบถ้วน
2. การจัดเก็บเงินจากลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันตามแผนฟื้นฟูกิจการ
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และ 2566 บริษัทมีลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2 ราย มีหนี้คงค้าง รวมจำนวน 3,019.71 ล้านบาท และ 3,111.40 ล้านบาท ตามลำดับ การได้รับชำระหนี้และหนี้คงเหลือไม่เป็นไปตามที่กำหนดตามแผนฟื้นฟูกิจการ ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวยังไม่ถือว่าเป็นเหตุผิคนัดชำระ เนื่องจากคณะกรรมการเจ้าหนี้ยังมีได้มีหนังสือแจ้งถึงการผิคนัดดังกล่าว ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการติดตามหนี้ดังกล่าว และบริษัทเสนอแนวทางการชำระหนี้คงค้างของลูกหนี้ทั้งสองราย และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกหนี้ทั้งสองรายให้คณะกรรมการเจ้าหนี้พิจารณาเห็นชอบ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการเจ้าหนี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

สินทรัพย์

การค้ำยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 16 บริษัทมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 11,007.21 ล้านบาท ได้ถูกแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการค้ำยค่า ซึ่งเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การพิจารณาการค้ำยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจที่สำคัญของฝ่ายบริหารของบริษัท เนื่องจากการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัท ซึ่งกำหนดจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์นั้น ดังนั้นบริษัทต้องประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ ผลการดำเนินงานและการประเมินแผนงานในอนาคต รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและข้อสมมติต่างๆ ที่สำคัญ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงระบุว่าการพิจารณาการค้ำยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญ ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเรื่องนี้ในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ทดสอบการค้ำยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ดังกล่าว โดยข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจและประเมินความสมเหตุสมผลรวมถึงหลักฐานที่ใช้สนับสนุนในเรื่องของข้อสมมติและวิธีการที่ใช้ในการจัดทำประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคตที่จะได้รับจากการใช้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงประเมินความสมเหตุสมผลของอัตราคิดลดที่บริษัทใช้ในการคำนวณหามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ดังกล่าว และยังได้พิจารณาถึงความเพียงพอของข้อมูลที่ได้เปิดเผยเกี่ยวกับการประเมินการค้ำยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องวันแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วยความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเชิงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่ง ข้าพเจ้าเชื่อว่ามิมีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อ ป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่อง เหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือใน สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าว สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการ สื่อสารดังกล่าว

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด

ฉัตรกัญญา กฤตยาภิรมย์

(นางสาวฉัตรกัญญา กฤตยาภิรมย์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10925

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

บริษัท สาขาวิยาศติลอินคัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

สินทรัพย์	หมายเหตุ	หน่วย: บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2567	2566 (จัดประเภทใหม่)	2567	2566 (จัดประเภทใหม่)
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	9	442,907,315	392,725,447	320,015,544	284,302,758
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	10	265,401,941	430,843,648	169,128,134	306,924,401
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน	11.1	79,549,864	87,587,258	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	8.4	-	-	-	17,367,200
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	8.5	-	-	-	20,406,460
สินค้าคงเหลือ	12	5,906,367,632	7,394,540,324	5,873,432,902	7,368,220,994
สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงิน		132,834	112,584	132,834	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		71,143,644	55,220,531	12,457,225	13,288,344
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		6,765,503,230	8,361,029,792	6,375,166,639	8,010,510,157
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	13	-	-	-	-
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน		11,222,639	55,003,262	8,071,231	52,699,375
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	14	-	-	323,999,930	323,999,930
เงินลงทุนในการร่วมค้า	15	2,644,017,560	2,510,279,461	2,628,781,546	2,628,781,546
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	8.5	-	-	606,518,628	579,771,747
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	16	11,007,205,825	11,551,911,442	8,652,163,283	9,075,638,281
สินทรัพย์สิทธิการเช่า	17.1	82,383,879	106,708,616	57,531,157	89,880,369
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	18	15,530,915	15,986,026	14,346,282	14,290,057
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	19	17,707,896	15,671,947	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		15,078,396	15,426,836	12,673,999	13,026,222
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		13,793,147,110	14,270,987,590	12,304,086,056	12,778,087,527
รวมสินทรัพย์		20,558,650,340	22,632,017,382	18,679,252,695	20,788,597,684

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	หน่วย: บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2567	2566 (จัดประเภทใหม่)	2567	2566 (จัดประเภทใหม่)
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	20	16,500,000	22,500,000	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	21	5,913,188,441	6,387,129,088	5,645,976,513	6,114,360,813
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน	11.1	749,764,352	588,628,584	696,741,244	556,482,665
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระ					
ภายในหนึ่งปี	23	427,944	438,791	-	-
ส่วนของหนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ถึงกำหนดชำระ					
ภายในหนึ่งปี	24	716,120,240	319,347,789	716,120,240	319,347,789
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระ					
ภายในหนึ่งปี	17.2	39,590,792	37,601,173	29,015,277	24,283,350
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	8.6	522,241,798	930,641,358	487,038,812	930,641,358
ภายในหนึ่งปี		72,301	-	-	-
ประมาณการหนี้สินจากสัญญาที่สร้างภาระ	22	44,488,247	17,977,914	44,488,247	17,977,914
หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน		764,702	15,309,138	-	15,309,138
รวมหนี้สินหมุนเวียน		8,003,158,817	8,319,573,835	7,619,380,333	7,978,403,027
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	23	278,025	4,448,824	-	-
หนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ	24	30,185,571,564	28,840,582,521	30,185,571,564	28,840,582,521
หนี้สินตามสัญญาเช่า	17.2	49,666,057	78,718,474	31,181,164	68,370,730
หนี้สินภายในหนึ่งปีได้รับการตัดบัญชี	19	182,014,484	196,291,530	16,053,026	16,644,705
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	25	499,222,034	483,852,675	416,328,433	400,306,698
ประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอน	26	181,458,584	127,404,705	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		823,876	823,876	823,876	823,876
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		31,099,034,624	29,732,122,605	30,649,958,063	29,326,728,530
รวมหนี้สิน		39,102,193,441	38,051,696,440	38,269,338,396	37,305,131,557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สาขาวิทยาลัยอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

		หน่วย: บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2567	2566	2567	2566
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 871,646,772,055 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	27	871,646,772,055	871,646,772,055	871,646,772,055	871,646,772,055
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
หุ้นสามัญ 11,444,458,319 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	27	11,444,458,319	11,444,458,319	11,444,458,319	11,444,458,319
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ	27	(9,814,868,037)	(9,814,868,037)	(9,814,868,037)	(9,814,868,037)
ขาดทุนสะสม		(20,588,970,059)	(17,491,021,165)	(21,219,675,983)	(18,146,124,155)
รวมส่วนของบริษัทใหญ่		(18,959,379,777)	(15,861,430,883)	(19,590,085,701)	(16,516,533,873)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		415,836,676	441,751,825	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		(18,543,543,101)	(15,419,679,058)	(19,590,085,701)	(16,516,533,873)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		20,558,650,340	22,632,017,382	18,679,252,695	20,788,597,684

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

หมายเหตุ	หน่วย: บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
รายได้				
รายได้จากการขาย	25,224,393,314	24,304,158,495	25,219,340,214	24,303,463,975
รายได้จากการให้บริการ	1,095,925,131	1,058,118,544	173,554,267	177,923,615
รายได้เงินปันผล	14	-	40,800,000	30,600,000
รายได้อื่น	35,832,672	48,880,875	9,111,860	27,020,285
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	114,400,097	121,195,519	115,168,083	119,151,814
รวมรายได้	26,470,551,214	25,532,353,433	25,557,974,424	24,658,159,689
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขาย	25,758,067,458	23,736,759,005	25,856,072,122	23,838,646,891
ต้นทุนการผลิตที่ว่างเปล่า	-	45,166,671	-	45,166,671
ต้นทุนการให้บริการ	927,257,726	907,110,129	152,997,009	134,696,563
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	65,759,813	75,239,627	55,523,452	64,546,598
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	965,760,531	1,014,664,127	655,295,869	774,535,603
ขาดทุนจากผลเสียหายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้	16.1	29,065,323	29,065,323	-
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการซื้อขายของลูกหนี้	(105,985,128)	(56,933,565)	(107,898,271)	(57,094,873)
(กลับรายการ) ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาวะ	22	26,510,332	26,510,332	(16,618,114)
รวมค่าใช้จ่าย	27,666,436,055	25,705,387,880	26,667,565,836	24,783,879,339
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(1,195,884,841)	(173,034,447)	(1,109,591,412)	(125,719,650)
รายได้ทางการเงิน	2,293,148	2,850,576	47,593,772	44,087,061
ต้นทุนทางการเงิน	(2,250,462,357)	(1,963,560,120)	(2,245,540,681)	(1,958,718,451)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนจากหนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ - สุทธิ	24	233,394,814	44,263,269	44,263,269
กำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย	24	-	4,302,924,579	4,302,924,579
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย	15	104,936,859	(37,676,041)	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(3,105,722,377)	2,175,767,816	(3,074,143,507)	2,306,836,808
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	30	(3,800,327)	591,679	(470,794)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(3,109,522,704)	2,169,329,059	(3,073,551,828)	2,306,366,014
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	(3,122,807,555)	2,162,801,743	(3,073,551,828)	2,306,366,014
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	14	13,284,851	-	-
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(3,109,522,704)	2,169,329,059	(3,073,551,828)	2,306,366,014
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	31	(0.27)	0.19	(0.27)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สหวิริยาเสถียรินคัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(3,109,522,704)	2,169,329,059	(3,073,551,828)	2,306,366,014
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะไม่ได้รับการจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนภายหลัง				
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	24,858,661	18,679,844	-	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี	24,858,661	18,679,844	-	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	<u>(3,084,664,043)</u>	<u>2,188,008,903</u>	<u>(3,073,551,828)</u>	<u>2,306,366,014</u>
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	(3,097,948,894)	2,181,481,587	(3,073,551,828)	2,306,366,014
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	13,284,851	6,527,316	-	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	<u>(3,084,664,043)</u>	<u>2,188,008,903</u>	<u>(3,073,551,828)</u>	<u>2,306,366,014</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

หน่วย: บาท

		งบการเงินรวม						
		กำไร (ขาดทุน) สะสม						
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น	ส่วน(ต่ำกว่า)	ทุนสำรอง	ยังไม่ได้จัดสรร	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของส่วนได้เสีย	รวมส่วน	
	ที่ออกและชำระแล้ว	มูลค่าหุ้น	ตามกฎหมาย	(ขาดทุนสะสม)	ของบริษัท	ที่ไม่มีอำนาจควบคุม	ของผู้ถือหุ้น	
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	11,113,018,280	(9,500,000,000)	-	(19,672,502,752)	(18,059,484,472)	464,624,509	(17,594,859,963)
	กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	2,181,481,587	2,181,481,587	6,527,316	2,188,008,903
27	การเพิ่มทุน	331,440,039	(314,868,037)	-	-	16,572,002	-	16,572,002
	เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	(29,400,000)	(29,400,000)
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	11,444,458,319	(9,814,868,037)	-	(17,491,021,165)	(15,861,430,883)	441,751,825	(15,419,679,058)
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	11,444,458,319	(9,814,868,037)	-	(17,491,021,165)	(15,861,430,883)	441,751,825	(15,419,679,058)
	กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	(3,097,948,894)	(3,097,948,894)	13,284,851	(3,084,664,043)
	เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	(39,200,000)	(39,200,000)
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	11,444,458,319	(9,814,868,037)	-	(20,588,970,059)	(18,959,379,777)	415,836,676	(18,543,543,101)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

หน่วย: บาท

		งบการเงินเฉพาะกิจการ				
		กำไร (ขาดทุน) สะสม				
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น	ส่วน(ต่ำกว่า)	ทุนสำรอง	ยังไม่ได้จัดสรร	รวมส่วน	
	ที่ออกและชำระแล้ว	มูลค่าหุ้น	ตามกฎหมาย	(ขาดทุนสะสม)	ของผู้ถือหุ้น	
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	11,113,018,280	(9,500,000,000)	-	(20,452,490,169)	(18,839,471,889)
	การเพิ่มทุน	331,440,039	(314,868,037)	-	-	16,572,002
	กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	2,306,366,014	2,306,366,014
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	11,444,458,319	(9,814,868,037)	-	(18,146,124,155)	(16,516,533,873)
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	11,444,458,319	(9,814,868,037)	-	(18,146,124,155)	(16,516,533,873)
	กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	(3,073,551,828)	(3,073,551,828)
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	11,444,458,319	(9,814,868,037)	-	(21,219,675,983)	(19,590,085,701)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	หน่วย: บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(3,109,522,704)	2,169,329,059	(3,073,551,828)	2,306,366,014
รายการปรับปรุง				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	856,397,548	880,026,230	757,945,043	658,594,220
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้	(105,985,128)	(57,094,873)	(107,898,271)	(57,094,873)
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	1,881,241	(301,800,812)	1,881,241	(301,800,815)
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	157,841,423	15,045,577	173,820,807	(10,998,150)
(กำไร) ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายต่างประเทศล่วงหน้า	(14,564,686)	(3,126,389)	(15,441,972)	(2,089,299)
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์	50,152,466	58,462,759	46,714,044	31,563,615
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	46,537,479	47,886,174	37,854,017	38,858,121
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย	3,086,072	16,863,582	3,086,072	16,863,582
ประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอน	54,053,879	9,870,984	-	-
(กลับรายการ) ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ	26,510,332	(16,618,114)	26,510,332	(16,618,114)
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	10,040,024	29,473	(1,228,958)	-
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(27,383,383)	-	(23,696,121)	-
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุน จากเงินลงทุนในการร่วมค้า				
ตามวิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษีเงินได้)	(159,653,248)	43,604,597	-	-
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจาก				
หนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ - สุทธิ	(233,394,814)	(44,263,269)	(233,394,814)	(44,263,269)
(กำไร) จากการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่า				
ด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย	-	(4,302,924,579)	-	(4,302,924,579)
ต้นทุนทางการเงิน	2,250,462,357	1,963,560,120	2,245,540,681	1,958,718,451
รายได้ทางการเงิน	(4,594,997)	(32,565,807)	(47,582,759)	(44,087,061)
เงินปันผลรับ	-	-	(40,800,000)	(30,600,000)
ภาษีเงินได้	4,650,164	6,728,799	(591,679)	470,794
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	(193,485,975)	453,013,511	(250,834,165)	200,958,637
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	276,069,932	174,484,950	245,333,128	197,527,836
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน	(8,037,394)	6,731,542	-	-
สินค้าคงเหลือ	1,486,291,451	443,126,177	1,492,906,851	445,969,373
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(4,011,829)	60,573,795	4,916,311	23,915,710
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	348,441	(6,854)	352,223	561,816
การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่หมุนเวียนอื่น	(626,245,019)	997,859,038	(621,167,342)	944,356,419
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน	161,135,768	(70,266,579)	140,258,579	(77,056,651)
เงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	1,092,065,375	2,065,515,580	1,011,765,585	1,736,233,140
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(31,168,120)	(32,086,690)	(21,832,282)	(24,560,328)
จ่ายภาษีเงินได้	(35,684,350)	(29,749,824)	(7,171,263)	(3,086,072)
รับคืนภาษีเงินได้	-	36,543,834	-	1,300,303
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,025,212,905	2,040,222,900	982,762,040	1,709,887,043

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สาขาวิชาสตูดิโออินเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	หน่วย: บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน	4,956,407	3,485,216	4,638,849	4,247,033
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค่าประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)	43,780,624	7,397,739	44,628,145	7,515,712
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(8,989,000)	(20,816,300)
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	26,388,470	8,199,600
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	20,816,300	12,932,421
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(354,255,716)	(628,577,103)	(329,009,586)	(403,427,304)
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	13,090,661	-	1,228,972	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(3,143,328)	(2,234,503)	(3,012,612)	(2,017,502)
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	-	40,800,000	30,600,000
เงินสดสุทธิใช้ไปนกิจกรรมลงทุน	(295,571,352)	(619,928,651)	(202,510,462)	(362,766,340)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน	(138,886,425)	(141,582,581)	(134,422,790)	(139,165,938)
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(6,000,000)	(39,568,897)	-	-
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(4,056,936)	(8,114,327)	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6,849,391,396	8,080,625,677	6,680,188,410	8,080,625,677
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(7,257,790,956)	(8,669,905,703)	(7,123,790,956)	(8,669,905,703)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ	(134,168,656)	(741,069,163)	(134,168,656)	(741,069,163)
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า	(61,487,454)	(30,959,017)	(32,344,800)	(25,754,609)
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(39,200,000)	(29,400,000)	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(792,199,031)	(1,579,974,011)	(744,538,792)	(1,495,269,736)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(62,557,478)	(159,679,762)	35,712,786	(148,149,033)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	114,268,746	-	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	51,711,268	(159,679,762)	35,712,786	(148,149,033)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	392,725,447	552,405,209	284,302,758	432,451,791
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	444,436,715	392,725,447	320,015,544	284,302,758
รายการที่ไม่กระทบเงินสดที่สำคัญ				
เพิ่มทุน โดยการแปลงหนี้เป็นทุน	-	16,572,002	-	16,572,002

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สหวิริยาสติอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

หมายเหตุ สารบัญ

- 1 ข้อมูลทั่วไป
- 2 ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
- 3 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน
- 4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง
- 5 นโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ
- 6 ประมาณการบัญชีที่สำคัญ และการใช้ดุลยพินิจ
- 7 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
- 8 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- 9 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- 10 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
- 11 สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน / หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
- 12 สินค้าคงเหลือ
- 13 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
- 14 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
- 15 เงินลงทุนในการร่วมค้า
- 16 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- 17 สินทรัพย์สิทธิการใช้ / หนี้สินตามสัญญาเช่า
- 18 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- 19 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
- 20 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
- 21 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
- 22 ประมาณการหนี้สินจากสัญญาที่สร้างภาระ
- 23 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- 24 หนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ
- 25 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
- 26 ประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอน
- 27 ทุนเรือนหุ้น
- 28 ส่วนงานดำเนินงานและการจำแนกรายได้
- 29 ค่าใช้จ่ายตามธรรมชาติ
- 30 ภาษีเงินได้
- 31 กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
- 32 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
- 33 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
- 34 มูลค่ายุติธรรม
- 35 การจัดประเภทบัญชีใหม่
- 36 การอนุมัติงบการเงิน

บริษัท สหวิริยาสติอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท สหวิริยาสติอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนกันยายน 2537 ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียน เลขที่ 28/1 อาคารประกายวิทย์ ชั้น 2-3 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัทและบริษัทย่อย รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 39.32 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 39.05 และธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 7.65

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

2. ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 3,109.52 ล้านบาท และมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานจำนวน 3,342.91 ล้านบาท หลังหักรายการกำไรที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานปกติจำนวน 233.39 ล้านบาท (2566: มีผลกำไรสุทธิจำนวน 2,169.33 ล้านบาท แต่มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานจำนวน 2,177.86 ล้านบาท หลังหักรายการกำไรที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานปกติจำนวน 4,347.19 ล้านบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนมากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 1,237.66 ล้านบาท (2566: สินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 41.46 ล้านบาท) ขาดทุนสะสมจำนวน 20,588.97 ล้านบาท (2566: จำนวน 17,491.02 ล้านบาท) และส่วนของผู้ถือหุ้นคิดลบจำนวน 18,543.54 ล้านบาท (2566: จำนวน 15,419.68 ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 3,073.55 ล้านบาท และมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานจำนวน 3,306.94 ล้านบาท หลังหักรายการกำไรที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานปกติจำนวน 233.39 ล้านบาท (2566: มีผลกำไรสุทธิจำนวน 2,306.37 ล้านบาท แต่มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานจำนวน 2,040.82 ล้านบาท หลังหักรายการกำไรที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานปกติจำนวน 4,347.19 ล้านบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนมากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 1,244.21 ล้านบาท (2566: สินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 32.11 ล้านบาท) ขาดทุนสะสมจำนวน 21,219.68 ล้านบาท (2566: จำนวน 18,146.12 ล้านบาท) และส่วนของผู้ถือหุ้นคิดลบจำนวน 19,590.09 ล้านบาท (2566: จำนวน 16,516.53 ล้านบาท)

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 ราชกิจจานุเบกษาประกาศว่า ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 แล้ว ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทและผู้ถือหุ้นจะกลับมามีอำนาจตามกฎหมายนับแต่วันที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัทเป็นต้นไป

ทั้งนี้ แผนฟื้นฟูปฏิบัติการฉบับที่ 3 ยังคงมีผลใช้บังคับกับบริษัทและผู้ถือหุ้นเจ้าหนี้ทุกราย และทุกฝ่ายยังคงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแผนฟื้นฟูปฏิบัติการฉบับนี้ต่อไปจนกว่าจะมีการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูปฏิบัติการครบถ้วน (หมายเหตุ 24.2)

การชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูปฏิบัติการ

สำหรับเจ้าหนี้กลุ่มที่ 1 ถึงกลุ่มที่ 5 และเจ้าหนี้กลุ่มที่ 12 จะได้รับชำระภาระหนี้เงินต้นคงค้างคงเหลือและหนี้ดอกเบี้ยคงค้างคงเหลือตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระบุในแผน (หมายเหตุ 24.3)

ทั้งนี้ บริษัทในฐานะผู้บริหารแผนได้ดำเนินงานภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูปฏิบัติการ ซึ่งรวมถึงการประชุมร่วมกับคณะกรรมการเจ้าหนี้เพื่อติดตามผลและการปฏิบัติตามเงื่อนไขในแผน รวมทั้งประเมินความสำเร็จของแผนเป็นประจำทุกเดือน

แผนธุรกิจ

บริษัทและเจ้าหนี้ธนาคารที่มีหลักประกันจึงได้หารือร่วมกัน ให้ชักชวนพันธมิตรทางธุรกิจอีกสองรายซึ่งเป็นผู้ผลิตและผู้ค้าเหล็กทรายสำคัญของโลก ร่วมกันจัดทำแผนความร่วมมือทางธุรกิจในระยะยาว จึงได้ร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจแห่งความร่วมมือ (MOU) เพื่อศึกษาแนวทางการสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น การจัดหาวัตถุดิบหลัก เงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม

กลุ่มบริษัทและบริษัทอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานธุรกิจและกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่ากลุ่มบริษัทและบริษัทจะมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอและมีความสามารถในการชำระหนี้เมื่อครบกำหนดและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจัยในด้านสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทและบริษัทขึ้นอยู่กับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนความสามารถดำเนินการฟื้นฟูกิจการตามเงื่อนไขทุกข้อที่ระบุในผลสำเร็จของแผนฟื้นฟูปฏิบัติการ อาจรวมถึงการเจรจาขอขยายระยะเวลาในการจ่ายชำระหนี้ออกไปในอนาคต การจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการดำเนินงาน การปรับปรุงแผนธุรกิจและการดำเนินงานในอนาคต และความสามารถในการจ่ายชำระหนี้กู้ยืมได้ตามวันครบกำหนด รวมถึงการสนับสนุนของวงเงินสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้แสดงถึงความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญหลายประการซึ่งอาจมีความสัมพันธ์กันและมีความเป็นไปได้ที่จะมีผลกระทบต่อการเงินเพิ่มขึ้น สถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ถึงแม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญอยู่หลายประการ ฝ่ายบริหารก็พิจารณาว่าจากเงื่อนไขและสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงบริษัทสามารถชำระหนี้ตามที่แผนฟื้นฟูกิจการกำหนดและการไม่มีข้อบ่งชี้จากธนาคารว่าจะเรียกใช้สิทธิที่เกิดขึ้นภายใต้การละเมิดสัญญาเงินกู้ต่างๆ ฝ่ายบริหารจึงเชื่อว่า การใช้เกณฑ์การดำเนินงานต่อเนื่องในการจัดทำงบการเงินยังคงมีความเหมาะสม

3. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้อกำหนดภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทจัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงิน ยกเว้นสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและสัญญาอนุพันธ์ซึ่งได้อธิบายไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยกำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญและการใช้ดุลพินิจของผู้บริหารตามกระบวนการในการนำนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทไปถือปฏิบัติ กลุ่มบริษัทเปิดเผยเรื่องการ ใช้ดุลพินิจของผู้บริหารหรือรายการที่มีความซับซ้อน และรายการเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสำคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุ 6

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง

4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นทางการของงบการเงินของกลุ่มบริษัท

4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2568

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2568 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติหรือข้อยกเว้นชั่วคราวกับผู้ใช้มาตรฐาน

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินแนวทางการดำเนินการและพิจารณาผลกระทบที่อาจมีต่อการเงินในปีที่เริ่มนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

5. นโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ

นโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญที่นำเสนอต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

5.1 การบัญชีสำหรับงบการเงินรวม และงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย

5.1.1 บริษัทย่อย

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมเมื่อกฎบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจการนั้น และมีความสามารถในการใช้อำนาจเหนือกิจการนั้น เพื่อให้ได้ผลตอบแทนผันแปร งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมตั้งแต่กลุ่มบริษัทมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่กลุ่มบริษัทสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยนั้น

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน

5.1.2 การร่วมค้า

การร่วมค้าเป็นการร่วมการทำงานที่กลุ่มบริษัทมีการควบคุมร่วมในการทำงานนั้น โดยกลุ่มบริษัทมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงานนั้นมากกว่าการมีสิทธิในสินทรัพย์และภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่วมการงานนั้น

ในงบการเงินรวม เงินลงทุนในการร่วมค้าบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย และในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในการร่วมค้าบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน

5.1.3 การบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

กลุ่มบริษัทรับรู้เงินลงทุนเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งประกอบด้วยเงินที่จ่ายซื้อพร้อมกับต้นทุนทางตรงของเงินลงทุน

กลุ่มบริษัทจะรับรู้มูลค่าภายหลังวันที่ได้มาของเงินลงทุนในการร่วมค้าด้วยส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนของผู้ได้รับการลงทุนตามสัดส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่ในกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการได้มาดังกล่าวข้างต้นจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน

เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษัทในการร่วมค้ามีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในการร่วมค่านั้นซึ่งรวมถึงส่วนได้เสียระยะยาวอื่น กลุ่มบริษัทจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้เสียในการร่วมค่านั้น เว้นแต่กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันหรือได้จ่ายเงินเพื่อชำระภาระผูกพันแทนบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า

5.1.4 รายการระหว่างกัน ในงบการเงินรวม

รายการ ยอดคงเหลือ และกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงระหว่างกันในกลุ่มบริษัทจะถูกตัดออก กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในรายการระหว่างกลุ่มบริษัทกับการร่วมค้าจะถูกตัดออกตามสัดส่วนที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในการร่วมค้า ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในรายการระหว่างกลุ่มบริษัทจะถูกตัดออกในลักษณะเดียวกับกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ยกเว้นรายการนั้นจะมีหลักฐานว่าเกิดจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่โอน

5.3 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

5.3.1 สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและนำเสนองบการเงิน

รายการที่รวมในงบการเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัทถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักของแต่ละบริษัทดำเนินงานอยู่ หรือสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและเป็นสกุลเงินที่นำเสนองบการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

5.3.2 รายการและยอดคงเหลือ

รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

รายการกำไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นตัวเงิน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นรอบระยะเวลารายงาน ได้บันทึกไว้ในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการรับรู้รายการกำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้าม การรับรู้กำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกำไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรขาดทุนด้วย

5.3.3 กลุ่มบริษัท

การแปลงค่าผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท ในกลุ่มบริษัท (ที่มีใช้สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง) ซึ่งมีสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินที่นำเสนองบการเงิน ได้ถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่นำเสนองบการเงินดังนี้

- สินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงอยู่ในงบฐานะการเงินแปลงค่าด้วยอัตราปิด ณ วันที่ในงบฐานะการเงิน
- รายได้และค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแปลงค่าด้วยอัตราถัวเฉลี่ย และ
- ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

5.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา

5.5 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงถึงจำนวนเงินที่ลูกค้านำมาชำระสำหรับการขายสินค้าและการให้บริการตามปกติของธุรกิจ ซึ่งลูกหนี้โดยส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาสินเชื่อ 5 - 90 วัน ดังนั้นลูกหนี้การค้าจึงแสดงอยู่ในรายการหมุนเวียน

ลูกหนี้การค้ารับรู้เมื่อเริ่มแรกด้วยจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับชำระ ยกเว้นในกรณีที่เป็นรายการที่มีองค์ประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้ลูกหนี้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของสิ่งตอบแทน และจะวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายเนื่องจากกลุ่มบริษัทตั้งใจที่จะรับชำระกระแสเงินสดตามสัญญา

ลูกหนี้การค้าวัดมูลค่าด้วยราคาของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต

ทั้งนี้ การพิจารณาการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าได้เปิดเผยในหมายเหตุ 5.8.5

5.6 สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา/หนี้สินที่เกิดจากสัญญา

กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเมื่อได้ปฏิบัติตามสัญญาเสร็จสิ้นก่อนที่จะได้รับสิ่งตอบแทนจากลูกค้าหรือก่อนที่จะถึงกำหนดชำระตามสัญญา

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเมื่อได้รับสิ่งตอบแทนจากลูกค้าล่วงหน้าหรือถึงกำหนดชำระตามสัญญาก่อนที่กลุ่มบริษัทจะปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติ

กลุ่มบริษัทจะแสดงยอดสุทธิหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหลังจากหักลบกับสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญานั้นๆ ในแต่ละสัญญาที่ทำกับลูกค้า

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาวัดมูลค่าด้วยมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต

ทั้งนี้ การพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาได้เปิดเผยในหมายเหตุ 5.8.5

5.7 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ราคาทุนของสินค้าคงเหลือคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ยกเว้นราคาทุนของสินค้าสำเร็จรูปคำนวณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ต้นทุนของสินค้าประกอบด้วย ต้นทุนซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพ และต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูป และสินค้าระหว่างผลิตประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าเสียหายในการผลิตซึ่งบันทึกตามเกณฑ์กำลังการผลิตตามปกติ แต่ไม่รวมต้นทุนการกู้ยืมมูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อทำให้สินค้าคงเหลือนั้นพร้อมขายรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อล่าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพของสินค้าคงเหลือโดยพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด

5.8 สินทรัพย์ทางการเงิน

5.8.1 การจัดประเภทรายการ

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ตามลักษณะการวัดมูลค่า โดยพิจารณาจาก (ก) โมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ดังกล่าว และ (ข) ลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็นเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นเท่านั้น (SPPI) หรือไม่ กลุ่มบริษัทจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย หรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน (FVPL)

กลุ่มบริษัทจะสามารถจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้ใหม่ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์เท่านั้น

สำหรับเงินลงทุนในตราสารทุน กลุ่มบริษัทเลือกที่จะวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่รับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน (FVPL) รวมถึงเงินลงทุนในตราสารทุนที่ถือไว้เพื่อค่าจะวัดมูลค่าด้วย FVPL ด้วย

5.8.2 การรับรู้รายการและการตัดรายการ

กลุ่มบริษัทต้องรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินในงบฐานะการเงินเฉพาะเมื่อกลุ่มบริษัทเป็นคู่สัญญาตามข้อกำหนดของสัญญาของเครื่องมือทางการเงินนั้น การซื้อหรือขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติต้องรับรู้รายการ ณ วันที่ทำรายการค้า ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มบริษัทเข้าทำรายการซื้อหรือขายสินทรัพย์นั้น สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการเฉพาะเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินสิ้นสุดลง หรือเมื่อกลุ่มบริษัทโอนสินทรัพย์ทางการเงิน และเป็นการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงิน

5.8.3 การวัดมูลค่าเริ่มแรก

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงิน (ที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน) ด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกด้วยต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรือการออกสินทรัพย์ทางการเงินนั้น ต้นทุนการทำรายการของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน

5.8.4 การวัดมูลค่าภายหลัง

(ก) ตราสารหนี้

- ราคาทุนตัดจำหน่าย (Amortized cost) - สินทรัพย์ทางการเงินที่กลุ่มกิจการถือไว้เพื่อรับชำระกระแสเงินสดตามสัญญาซึ่งประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยเท่านั้น จะวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย และรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและแสดงในรายการรายได้ดอกเบี้ย กำไรหรือขาดทุนจากการตัดรายการจะรับรู้โดยตรงในกำไรหรือขาดทุนและแสดงรายการในกำไร (ขาดทุน) จากการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนแสดงรายการในกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน ส่วนรายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุน
- มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVPL) - สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่เข้าเงื่อนไขการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน กำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากตราสารหนี้ที่วัดมูลค่า FVPL จะรับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนและแสดงรายการสุทธิในกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินในรอบระยะเวลาที่เกิดรายการ

(ข) ตราสารทุน

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม เงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวจะรับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุน โดยแสดงรายการเป็นรายได้เงินปันผลเมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVPL) จะรับรู้เป็นกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินในงบกำไรขาดทุน

รายการขาดทุนและการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของตราสารทุนจะแสดงรวมอยู่ในการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

5.8.5 การด้อยค่า

กลุ่มบริษัทใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ในการรับรู้การด้อยค่าของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาตามประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตตลอดอายุของสินทรัพย์ดังกล่าวตั้งแต่วันที่กลุ่มบริษัทเริ่มรับรู้ลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ผู้บริหารได้จัดกลุ่มลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกันและตามกลุ่มระยะเวลาที่เกินกำหนดชำระ ทั้งนี้ เนื่องจากสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญานั้นเป็นงานที่ส่งมอบแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บซึ่งมีลักษณะความเสี่ยงใกล้เคียงอย่างมากกับลูกหนี้การค้าสำหรับสัญญาประเภทเดียวกัน ผู้บริหารจึงพิจารณาใช้อัตราผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้การค้ามาประมาณการอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาที่เกี่ยวข้องด้วย อัตราขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากลักษณะการจ่ายชำระในอดีต ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต รวมทั้งข้อมูลและปัจจัยในอนาคตที่อาจมีผลกระทบต่อการจ่ายชำระของลูกหนี้

กลุ่มกิจการใช้วิธีการทั่วไป (General approach) ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย ซึ่งกำหนดให้พิจารณาผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนหรือตลอดอายุสินทรัพย์ ขึ้นอยู่กับว่ามีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าตั้งแต่เริ่มรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว

ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อแรกเริ่มหรือไม่ ในการประเมินดังกล่าว บริษัทต้องเปรียบเทียบความเสี่ยงของการผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้น ณ วันที่รายงาน กับความเสี่ยงของการผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้น ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก

ผลขาดทุนและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน โดยแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเมื่อคาดว่าจะไม่ได้รับชำระคืน ข้อบ่งชี้ที่คาดว่าจะไม่ได้รับชำระคืน เช่น การไม่ยอมปฏิบัติตามแผนการชำระหนี้หรือทยอยชำระหนี้ ไม่มีการชำระเงินตามสัญญาหรือไม่สามารถติดต่อได้

5.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู้เมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน รวมถึงต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินทรัพย์นั้น

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เมื่อมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแก่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะถูกตัดจำหน่าย สำหรับค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายจ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์และไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากซอฟต์แวร์ จะถือเป็นอุปกรณ์

อะไหล่เป็นวัสดุที่ใช้สำหรับอุปกรณ์โรงงาน ส่วนที่ซื้อเพิ่มเติมจะถือเป็นเครื่องใช้ในอุปกรณ์โรงงานและถือเป็นค่าใช้จ่ายทันทีเมื่อมีการเบิกใช้ การเบิกใช้ครั้งต่อไปเพื่อการเปลี่ยนแปลงจะถือเป็นค่าใช้จ่ายทันทีเมื่อมีการเบิกใช้

ที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้งไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อื่นคำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื่อบั่นส่วนต้นทุนตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	5 และ 20 ปี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	5, 20 และ 25 ปี
เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์	5 – 30 ปี
	และตามหน่วยของผลผลิต
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

กลุ่มบริษัทจะมีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสมทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และจะรับรู้ในรายการกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุน

5.10 สัญญาเช่า

กรณีของกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบัน จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่อ้างอิงจากดัชนีหรืออัตรา จำนวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายจากการรับประกันมูลค่าคงเหลือ ราคาสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับจากการยกเลิกสัญญา หากอายุของสัญญาเช่าสะท้อนถึงการที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะยกเลิกสัญญานั้น ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระนั้นได้เกิดขึ้น

การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าในช่วงการต่ออายุสัญญาเช่าได้รวมอยู่ในการคำนวณหนี้สินตามสัญญาเช่า หากกลุ่มบริษัทมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลในการใช้สิทธิต่ออายุสัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทจะคิดลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยตามสัญญา หากไม่สามารถหาอัตราดอกเบี้ยตามนัยได้ กลุ่มบริษัทจะคิดลดด้วยอัตรากำไรส่วนเพิ่มของผู้เช่า ซึ่งอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับด้วยค่าความเสี่ยงที่เหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าโดยใช้ราคาทุน ซึ่งประกอบด้วยจำนวนเงินที่รับรู้เริ่มแรกของหนี้สินตามสัญญาเช่า ค่าเช่าจ่ายที่ได้ชำระก่อนเริ่ม หรือ ณ วันทำสัญญา สุทธิจากเงินจูงใจที่ได้รับตามสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่มแรก และต้นทุนการปรับปรุงสภาพสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แต่ละประเภทแล้วแต่ระยะเวลาที่จะสั้นกว่า ดังนี้

ที่ดิน	3 ปี
อาคาร	3 และ 5 ปี
ยานพาหนะ	1 - 5 ปี

ค่าเช่าที่จ่ายตามสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง สัญญาเช่าระยะสั้นคือสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือนนับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล

5.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนคำนวณ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แต่ละประเภท ดังต่อไปนี้

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	1 - 10 ปี
ใบอนุญาตของวิศวกรรม	5 ปี

ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน ระยะเวลาและวิธีการตัดจำหน่ายจะมีการทบทวนทุกสิ้นรอบ ระยะเวลารายงาน

5.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์อื่นที่มีการตัดจำหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการด้อยค่า รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนซึ่งหมายถึงจำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์

เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดการด้อยค่าในอดีตได้หมดไป กลุ่มบริษัทจะกลับรายการขาดทุนจากด้อยค่าสำหรับสินทรัพย์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ค่าความนิยม

5.13 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ยืมที่กู้มาโดยทั่วไปและที่กู้มาเป็นการเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข (สินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการทำให้พร้อมใช้หรือพร้อมขายได้ตามประสงค์) ต้องนำมาเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ หักด้วยรายได้ที่เกิดจากการนำเงินกู้ดังกล่าวไปลงทุนเป็นการชั่วคราว การรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์สิ้นสุดลงเมื่อการดำเนินการที่จำเป็นในการเตรียมสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขายได้เสร็จสิ้นลง

ต้นทุนการกู้ยืมอื่น ๆ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น

5.14 หนี้สินทางการเงิน

5.14.1 การจัดประเภทรายการ

กลุ่มบริษัทจะพิจารณาจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ออกเป็นหนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุน โดยพิจารณาภาระผูกพันตามสัญญา ดังนี้

- หากกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นให้กับกิจการอื่น โดยไม่สามารถปฏิเสธการชำระหรือเลื่อนการชำระออกไปอย่างไม่มีกำหนดได้นั้น เครื่องมือทางการเงินนั้นจะจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงิน เว้นแต่ว่าการชำนั้นสามารถชำระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มบริษัทเองด้วยจำนวนตราสารทุนที่คงที่เพื่อแลกเปลี่ยนกับจำนวนเงินที่คงที่
- หากกลุ่มบริษัทไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาหรือสามารถเลื่อนการชำระภาระผูกพันตามสัญญาไปได้ เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นตราสารทุน

เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มบริษัทไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชำระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

5.14.2 การรับรู้รายการ

กลุ่มบริษัทต้องรับรู้หนี้สินทางการเงินในงบฐานะการเงินเฉพาะเมื่อกลุ่มบริษัทเป็นคู่สัญญาตามข้อกำหนดของสัญญาของเครื่องมือทางการเงินนั้น

5.14.3 การวัดมูลค่าเริ่มแรก

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของหนี้สินทางการเงิน (ที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน) ด้วยมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้อง โดยตรงกับการได้มาหรือการออกหนี้สินทางการเงินนั้น

5.14.4 การวัดมูลค่าภายหลัง

หนี้สินทางการเงินถูกวัดมูลค่าภายหลังด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย การคำนวณดอกเบี้ยจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและบันทึกเป็นต้นทุนทางการเงินในกำไรหรือขาดทุน ยกเว้น หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVTPL)

5.14.5 การตัดรายการและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญา

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงิน (หรือบางส่วนของหนี้สินทางการเงิน) ออกจากฐานะการเงินเฉพาะเมื่อภาระผูกพันที่ระบุในสัญญาได้มีการปฏิบัติตามแล้ว หรือได้มีการยกเลิกไป หรือสิ้นสุดลงแล้ว

หากกลุ่มบริษัทมีการเจรจาต่อรองใหม่หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหนี้สินทางการเงิน กลุ่มบริษัทจะต้องพิจารณาว่ารายการดังกล่าวเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการหรือไม่ ทั้งนี้ เงื่อนไขของหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่หรือบางส่วนของหนี้สินนั้น (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเพราะปัญหาทางการเงินของลูกหนี้หรือไม่ก็ตาม) ถือว่ามีความแตกต่างอย่างมาก หากมูลค่าปัจจุบันคิดลดของกระแสเงินสดภายใต้เงื่อนไขใหม่ซึ่งรวมค่าธรรมเนียมจ่ายใด ๆ สุทธิด้วยค่าธรรมเนียมรับใด ๆ และคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิม มีความแตกต่างอย่างน้อยร้อยละ 10 จากมูลค่าปัจจุบันคิดลดของกระแสเงินสดเหลือของหนี้สินทางการเงินเดิม

หากเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ กลุ่มบริษัทจะต้องรับรู้หนี้สินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงินใหม่นั้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงใหม่ และตัดรายการหนี้สินทางการเงินนั้นด้วยมูลค่าตามบัญชีที่เหลืออยู่ และรับรู้ส่วนต่างในรายการกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายในกำไรหรือขาดทุน

หากเงื่อนไขดังกล่าวไม่เข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ กลุ่มบริษัทจะปรับปรุงมูลค่าของหนี้สินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดตามสัญญาที่มีการเจรจาต่อรองใหม่หรือเปลี่ยนแปลงที่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิม (Original effective interest rate) ของหนี้สินทางการเงินนั้น และรับรู้ส่วนต่างในรายการกำไร (ขาดทุน) จากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายในกำไรหรือขาดทุน

5.15 อนุพันธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

กลุ่มบริษัททำสัญญาอนุพันธ์เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเป็นอนุพันธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง กลุ่มบริษัทจะรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของรายการสัญญาอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เข้าทำสัญญา ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำรายการดังกล่าวจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น และวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนและแสดงรายการในกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทแสดงมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์เป็นรายการหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียนตามวันครบกำหนดของอนุพันธ์นั้น

5.16 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือประโยชน์ทางภาษีที่จะได้รับ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีสำหรับปี คุณด้วยอัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และรวมรายการการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อน ๆ ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ ในกรณีที่การนำกฎหมายภาษีไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับการศึกษา กลุ่มบริษัทจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจำนวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระแก่หน่วยงานจัดเก็บภาษี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลต่างชั่วคราวดังต่อไปนี้

- การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุนทั้งทางบัญชีและทางภาษี
- ผลต่างชั่วคราวของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในการร่วมค้าที่กลุ่มบริษัทสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลต่างชั่วคราวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะไม่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณจากอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มีการจ่ายชำระ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำจำนวนผลแตกต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ และต้องทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อบริษัทมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันทั้งหน่วยภาษีเดียวกัน หรือหน่วยภาษีต่างกันซึ่งบริษัทมีความตั้งใจจะจ่ายชำระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

5.17 ผลประโยชน์พนักงาน

5.17.1 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

5.17.2 ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลประโยชน์ของพนักงานตามโครงการสมทบเงินและ โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

(ก) โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งกำหนดให้มีการจ่ายสมทบเข้ากองทุนโดยพนักงานและกลุ่มบริษัท ซึ่งถูกบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ในกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาบัญชีเมื่อถึงกำหนดชำระ

(ข) โครงการผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ

กลุ่มบริษัทจัดให้มีผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานตามกฎหมายแรงงาน โดยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อายุ จำนวนปีที่ให้บริการ และค่าตอบแทน

หนี้สินสำหรับโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุจะรับรู้ในงบฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงาน หนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุคำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ ประกันภัยอิสระด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้

กำไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐานจะรับรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น และรวมอยู่ในกำไรสะสมในงบการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

ต้นทุนบริการในอดีตจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน

5.17.3 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของกลุ่มบริษัทเป็นผลประโยชน์ที่จ่ายจากการทำงานเป็นระยะเวลานาน กลุ่มบริษัทจะกำหนดจำนวนเงินผลประโยชน์ ตามระยะเวลาของการให้บริการของพนักงาน

หนี้สินผลประโยชน์พนักงานจะบันทึก โดยใช้วิธีการทางบัญชีเดียวกับที่ใช้ในโครงการผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ ยกเว้นการรับรู้กำไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ที่บันทึกในกำไรหรือขาดทุน

5.17.4 ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง

กลุ่มบริษัทจะรับรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจากรายการที่เกิดขึ้นระหว่าง (ก) กลุ่มบริษัทไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอให้ผลประโยชน์ และ (ข) กิจการรับรู้ต้นทุนสำหรับการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง โดยผลประโยชน์ที่มีกำหนดชำระเกินกว่า 12 เดือนภายหลังรอบระยะเวลารายงานต้องคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน

5.18 ประมวลการหนี้สิน

5.18.1 ประมวลการหนี้สินทั่วไป

กลุ่มบริษัทจะรับรู้ประมวลการหนี้สินเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดทำไว้ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งการชำระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไปและตามประมวลการหนี้สินที่นำเชื้อถือของจำนวนที่ต้องจ่าย

กลุ่มบริษัทจะวัดมูลค่าของจำนวนประมวลการหนี้สิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนำมาจ่ายชำระภาระผูกพัน การเพิ่มขึ้นของประมวลการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

5.18.2 สัญญาที่สร้างภาระ

ประมวลการค่าใช้จ่ายของสัญญาที่เสียเปรียบหรือก่อให้เกิดภาระแก่กลุ่มบริษัทจะบันทึกเมื่อประโยชน์ที่กลุ่มบริษัทพึงได้รับน้อยกว่าต้นทุนที่จำเป็นในการดำเนินการตามข้อผูกพันในสัญญา การประมวลค่าใช้จ่ายรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดสัญญาหรือต้นทุนสุทธิที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อดำเนินสัญญาต่อ แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ที่ระบุไว้ในสัญญาก่อนที่จะรับรู้และวัดมูลค่าประมวลการหนี้สิน

5.18.3 ประมวลการหนี้สินค่าเรือถอน

กลุ่มบริษัทรับรู้ประมวลการหนี้สินค่าเรือถอนทำเทียบเรือด้วยมูลค่าปัจจุบันของประมวลการของต้นทุนค่าเรือถอนที่จะเกิดขึ้น ณ วันสิ้นสุดของสัญญาเช่าทำเทียบเรือ หนี้สินค่าเรือถอนที่รับรู้คำนวณมาจากประมวลการต้นทุนค่าเรือถอนในอนาคต โดยมีสมมติฐานต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาเรือถอน อัตราดอกเบี้ย กลุ่มบริษัทรับรู้ประมวลการหนี้สินดังกล่าวโดยใช้มูลค่าปัจจุบันโดยประมวลการของดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ซึ่งต้นทุนดังกล่าวรวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทำเทียบเรือและตัดจำหน่ายโดยวิธีเส้นตรง ส่วนประมวลการหนี้สินที่เพิ่มขึ้นที่สะท้อนถึงระยะเวลาที่ผ่านมาซึ่งเกิดจากส่วนคิดลดที่ทยอยลดลงในแต่ละงวด กลุ่มบริษัทรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงินในกำไรขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น

5.19 ทุนเรือนหุ้น

หุ้นสามัญจะจัดประเภทไว้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น

ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่ จะถูกแสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยนำไปหักจากสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการออกตราสารทุนดังกล่าว

5.20 การรับรู้รายได้

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายได้เมื่อมีการโอนการควบคุมสินค้าหรือบริการที่เกิดจากสัญญาให้กับลูกค้าในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการนั้น ๆ กลุ่มบริษัทจะพิจารณาในการกำหนดจังหวะเวลาในการโอนการควบคุมเพื่อประเมินว่าจะรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งตามแต่ละลักษณะของรายได้ดังต่อไปนี้

รายได้จากการขายสินค้า

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการขายสินค้า ณ จุดใดจุดหนึ่งของเวลาเมื่อได้โอนการควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้า ณ จุดส่งมอบ ซึ่งการโอนการควบคุมในสินค้าเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทได้นำส่งสินค้าไปยังจุดหมายที่ลูกค้าได้ระบุไว้ตามสัญญา โดยรายได้จากการขายสินค้าในลักษณะดังกล่าวจะรับรู้ตามราคาของรายการซึ่งคาดว่าจะมีสิทธิได้รับสุทธิจากภาษีขายรับคืนและส่วนลด กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าไม่มีองค์ประกอบทางการเงินที่มีนัยสำคัญเนื่องจากการขายมีระยะเวลาการชำระเงินภายใน 5 ถึง 90 วัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทั่วไปในตลาด

รายได้จากสัญญาก่อสร้าง สัญญาให้บริการก่อสร้าง หรือสัญญาให้บริการ

รายได้จากสัญญาก่อสร้าง สัญญาให้บริการก่อสร้าง หรือสัญญาให้บริการ ที่สัญญามีการกำหนดผลลัพธ์ของงาน กลุ่มบริษัทปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น และส่งมอบอำนาจการควบคุมสินค้าหรือบริการที่สัญญาไว้ให้แก่ลูกค้า และรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง (over time) โดยใช้วิธีบัญชีนำเข้าในการวัดความก้าวหน้า ซึ่งคำนวณเป็นสัดส่วนของต้นทุนที่เกิดขึ้นสะสมจนถึงวันสิ้นสุดงวดต่อต้นทุนที่คาดว่าจะใช้ทั้งหมดตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้น ในกรณีที่กลุ่มบริษัทไม่สามารถวัดผลลัพธ์ของภาระที่ต้องปฏิบัติได้อย่างสมเหตุสมผล รายได้จะรับรู้ได้เท่ากับต้นทุนของสัญญาที่รับรู้เป็นรายจ่ายที่คาดว่าจะได้รับคืน ต้นทุนที่เกี่ยวข้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

รายได้จากการให้บริการก่อสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาทั้งขอบเขตและ/หรือราคา เช่น คำสั่งให้มีการเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือ การแก้ไขเพิ่มเติม หากภาระของสินค้าหรือบริการที่เหลืออยู่ไม่แตกต่างจากสิ่งที่ส่งมอบไปแล้ว กลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงสัญญาเสมือนการเปลี่ยนแปลงสัญญาเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเดิม ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสัญญาและการวัดความก้าวหน้าของความสำเร็จของภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้น ให้สมบูรณ์ ให้รับรู้เป็นรายการการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได้ ณ วันเปลี่ยนแปลงสัญญา

ค่าชดเชยจากการเรียกร้อง ค่าปรับจากความล่าช้า และค่าปรับตามสัญญาถือเป็นสิ่งตอบแทนผันแปร ซึ่งกลุ่มบริษัทต้องไม่บันทึกส่วนของราคาของรายการดังกล่าวภายหลังจากวันที่สัญญา และจะต้องรับรู้เป็นส่วนหักกับรายได้ในรอบระยะเวลาที่ราคาของรายการมีการเปลี่ยนแปลง เฉพาะในกรณีที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงกว่าจะไม่มี การกลับรายการที่มีนัยสำคัญของจำนวนรายได้ที่รับรู้สะสมในอนาคต

รายได้จากการบริการหลัก จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

รายได้ค่าขนหน้า : เมื่อกิจการให้บริการเสร็จสิ้นด้วยจำนวนเงินสุทธิเป็นค่าขนหน้า

รายได้เงินปันผล : เมื่อบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล

รายได้ดอกเบี้ย : ตามเกณฑ์คงค้างและอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

5.21 การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

เงินปันผลที่จ่ายไปยังผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทจะรับรู้เป็นหนี้สินในงบการเงินเมื่อการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และการจ่ายเงินปันผลประจำปีได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

6. ประเมินการบัญชีที่สำคัญ และการใช้ดุลยพินิจ

การประมาณการข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่าจะมีความสมเหตุสมผลในสถานการณ์ขณะนั้น

6.1 อายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

กลุ่มบริษัทประมาณการอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ของอาคารและอุปกรณ์ โดยพิจารณาจากประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์และลักษณะการใช้งานของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม อายุการให้ประโยชน์จริงอาจจะมีอายุสั้นหรือยาวกว่าประมาณการ ขึ้นอยู่กับการใช้งานจริงรวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดังกล่าว

6.2 การค้ำค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์พิจารณาจากการคำนวณมูลค่าจากการใช้ การคำนวณนี้ใช้ประมาณการกระแสเงินสดซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้น ซึ่งจำเป็นต้องใช้ประมาณการและดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องในการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคต

6.3 การกำหนดอายุสัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทพิจารณาข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสำหรับผู้เช่าในการใช้สิทธิขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่าเพื่อกำหนดอายุสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทพิจารณาการกำหนดอายุสัญญาเช่าก็ต่อเมื่อสัญญาเช่าที่มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ระยะเวลาการเช่าจะถูกขยายหรือถูกยกเลิก

6.4 การกำหนดอัตราการคิดลดของสัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทประเมินอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม โดยพิจารณาจากระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง

6.5 ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานขึ้นอยู่กับข้อสมมติฐานหลายข้อ ข้อสมมติฐานที่ใช้และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ของข้อสมมติฐานได้เปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุ 25

6.6 การรับรู้รายได้จากสัญญาก่อสร้าง

กลุ่มบริษัทใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า การเปลี่ยนแปลงสัญญา การวัดระดับความก้าวหน้า โดยพิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู่ ข้อเท็จจริง และสภาพแวดล้อมทั้งหมด ประสบการณ์ในอดีตและเงื่อนงำของสัญญา รวมถึงข้อมูลจากวิศวกรหรือผลงานของผู้เชี่ยวชาญ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ข้อสมมติที่สำคัญต้องใช้การประมาณการสำหรับรายได้จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาและต้นทุนของสัญญาทั้งหมด ซึ่งจะมีผลกระทบกับการวัดระดับความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้น ดังนั้น ต้นทุนและรายได้ที่เกิดขึ้นจริงอาจจะสูงหรือต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

7. สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน โดยใช้ราคาทุนตัดจำหน่ายทั้งหมดยกเว้น

- สินทรัพย์และหนี้สินอนุพันธ์ที่ไม่ใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยง จัดประเภทเป็น FVPL
- เงินลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดที่ถือในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 จัดประเภทเป็น FVPL

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี

8. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กิจการและบุคคลที่ควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุม โดยบริษัทหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกับบริษัททั้งทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะ โดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทย่อยลำดับถัดไป บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญเหนือกิจการผู้บริหารสำคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริษัทตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งอาจมีขึ้นได้ต้องคำนึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย

ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อบริษัท	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	ความสัมพันธ์	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรง	ผู้ถือหุ้นทางตรงและกรรมการร่วมกัน
บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรง	ผู้ถือหุ้นทางตรงและกรรมการร่วมกัน
Helium Miracle 303 Limited	อังกฤษ	บริษัทย่อยทางอ้อม	ผู้ถือหุ้นทางอ้อมและกรรมการร่วมกัน
Helium Miracle 301 Limited	อังกฤษ	บริษัทย่อยทางอ้อม	ผู้ถือหุ้นทางอ้อมและกรรมการร่วมกัน
Redcar Bulk Terminal Limited	อังกฤษ	บริษัทย่อยทางอ้อม	ผู้ถือหุ้นทางอ้อมและกรรมการร่วมกัน
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)	ไทย	การร่วมค้า	ผู้ถือหุ้นทางตรงและกรรมการร่วมกัน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ไทย	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	ไทย	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท เครือสหวิริยา จำกัด	ไทย	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด	ไทย	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)	ไทย	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท บี.เอส. เมทัล จำกัด	ไทย	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ผู้ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
บริษัท สหวิริยาเฟลทมิล จำกัด (มหาชน)	ไทย	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	กรรมการร่วมกัน
บริษัท ทรัพย์สิน อาคารประภาวิทย์ จำกัด	ไทย	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ไทย	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ผู้ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
บริษัท ไลน์ทรานสปอร์ต จำกัด	ไทย	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท เรือลำเดียวบางปะกง จำกัด	ไทย	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ผู้ถือหุ้นทางอ้อม
บริษัท ท่าเรือบางปะกง จำกัด	ไทย	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท สหวิริยา สตีล คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ไทย	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท ไทยสตีลเซลล์ จำกัด	ไทย	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท ประจวบพัฒนาดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	ไทย	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท เอส วี แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ไทย	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
Vanomet Holding AG	สวิตเซอร์แลนด์	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
Vanomet AG	สวิตเซอร์แลนด์	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท บางปะกงเซพสตีล จำกัด	ไทย	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท บางสะพานสัมพันธ จำกัด	ไทย	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ผู้ถือหุ้นทางตรง

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการธุรกิจ	นโยบายการกำหนดราคากับบริษัทย่อยและการร่วมค้า	นโยบายการกำหนดราคากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ขายสินค้าและวัตถุดิบ	ราคาเดียวกันกับที่ขายให้บุคคลภายนอกซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณ การสั่งซื้อและปัจจัยการตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	ราคาเดียวกันกับที่ขายให้บุคคลภายนอกซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณ การสั่งซื้อและปัจจัยการตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การให้บริการท่าเรือ	รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือกำหนดราคาตามอัตราที่กำหนดโดยกระทรวงคมนาคม และขึ้นอยู่กับปริมาณการให้บริการและปัจจัยการตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือกำหนดราคาตามอัตราที่กำหนด โดยกระทรวงคมนาคม และขึ้นอยู่กับปริมาณการให้บริการและปัจจัยการตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การให้บริการอื่น	รายได้จากการให้บริการและการให้บริการงานซ่อมบำรุงกำหนดราคาตามสัญญา และเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป	รายได้จากการให้บริการและการให้บริการงานซ่อมบำรุงกำหนดราคาตามสัญญา และเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
รายได้เงินปันผล	ตามสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล	ตามสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล
รายได้อื่น	รายได้จากการขายเศษวัสดุกำหนดราคาขายตามน้ำหนักของเศษวัสดุตามอัตราที่บริษัทกำหนด รายได้จากการส่งเจ้าหน้าที่บริหารไปปฏิบัติงานในบริษัทย่อยและการร่วมค้าเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน	รายได้จากการขายเศษวัสดุกำหนดราคาขายตามน้ำหนักของเศษวัสดุตามอัตราที่บริษัทกำหนด รายได้จากการส่งเจ้าหน้าที่บริหารไปปฏิบัติงานในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อสินค้า	รายการซื้อสินค้าเพื่อใช้ในการผลิตกำหนดราคาตามราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกันลูกค้าทั่วไปสำหรับรายการประเภทเดียวกัน รายการซื้อเหล็กแท่งแบนระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยส่วนหนึ่งถูกกำหนดโดยสูตรคำนวณราคาที่ได้ตกลงกันไว้แล้ว ซื้อลูกกรีด กำหนดราคาตามที่ได้ตกลงร่วมกัน	รายการซื้อสินค้าเพื่อใช้ในการผลิตกำหนดราคาตามราคาตลาด
รับบริการอื่น	ค่าบริการงานซ่อมบำรุงกำหนดราคาตามสัญญาซ่อมบำรุงระยะยาวซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ	ค่าขนส่งสินค้ากำหนดราคาตามน้ำหนักของสินค้าและระยะทางตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาขนส่ง ค่าเช่าคลังสินค้ากำหนดราคาตามสัญญาเช่า ค่าบริการตัดเหล็กกำหนดราคาตามสัญญา
รับบริการท่าเรือ	ค่าบริการท่าเทียบเรือกำหนดราคาตามอัตราที่กำหนดโดยกระทรวงคมนาคม และขึ้นอยู่กับปริมาณการให้บริการและปัจจัยการตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	
ต้นทุนการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	ค่าบริการท่าเทียบเรือกำหนดราคาตามอัตราที่กำหนดโดยกระทรวงคมนาคม และขึ้นอยู่กับปริมาณการให้บริการและปัจจัยการตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	ค่าขนส่งในประเทศกำหนดราคาตามน้ำหนักของสินค้าและระยะทางตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาขนส่ง ค่าเช่าสำนักงานกำหนดราคาตามสัญญาเช่า ค่าคอมมิชชั่นกำหนดราคาตามสัญญา
เงินให้กู้ยืม	อัตรดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน	อัตรดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
เงินกู้ยืม	อัตรดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน	อัตรดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีสาระสำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

8.1 รายได้และรายได้อื่น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	หน่วย: พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
รายได้จากการขายสินค้า				
การร่วมค้า	107,082	188,993	106,739	188,993
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	3,037,312	2,146,306	3,037,312	2,146,299
รวม	3,144,394	2,335,299	3,144,051	2,335,292
รายได้จากการให้บริการ				
การร่วมค้า	132,206	23,223	-	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	19,213	210,888	-	-
รวม	151,419	234,111	-	-
รายได้เงินปันผล				
บริษัทย่อย	-	-	40,800	30,600
รวม	-	-	40,800	30,600
รายได้ทางการเงิน				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	46,121	14,728	46,068	58,373
รวม	46,121	14,728	46,068	58,373
รายได้อื่น				
บริษัทย่อย	-	-	1,426	8,658
การร่วมค้า	12,226	8,966	12,226	8,966
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	15,878	-	9,370	11,272
รวม	28,104	8,966	23,022	28,896

8.2 ค่าใช้จ่าย

	หน่วย: พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
ซื้อสินค้าและบริการ				
บริษัทย่อย	-	-	305,207	368,844
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	845,740	743,409	838,983	718,420
รวม	845,740	743,409	1,144,190	1,087,264
ต้นทุนการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร				
บริษัทย่อย	-	-	7,511	8,432
การร่วมค้า	909	453	794	349
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	44,439	68,356	38,008	60,188
รวม	45,348	68,809	46,313	68,969
ต้นทุนทางการเงิน				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	76,893	82,350	74,583	80,556
รวม	76,893	82,350	74,583	80,556
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่สำคัญ				
ค่าตอบแทนกรรมการ	3,599	6,087	-	2,486
ค่าตอบแทนผู้บริหารที่สำคัญ				
ผลประโยชน์ระยะสั้น	143,374	109,992	118,220	107,448
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,757	1,931	640	885
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	45	52	34	41
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารที่สำคัญ	145,176	111,975	118,894	108,374
รวมค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่สำคัญ	148,775	118,062	118,894	110,860

8.3 ยอดคงเหลือกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีรายละเอียดดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	หน่วย: พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	384,449	344,053	318,668	283,018
รวม	384,449	344,053	318,668	283,018
ลูกหนี้การค้า - ไม่รวมค่าเผื่อผลขาดทุน				
การร่วมค้า	18,914	26,795	-	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	3,038,905	3,129,600	3,028,348	3,122,014
รวม	3,057,819	3,156,395	3,028,348	3,122,014
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - ไม่รวมค่าเผื่อผลขาดทุน				
บริษัทย่อย	-	-	7,215	13,935
การร่วมค้า	168	271	168	271
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	5,841,061	5,863,402	5,840,264	5,849,150
รวม	5,841,229	5,863,673	5,847,647	5,863,356
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน				
การร่วมค้า	3,466	14,144	-	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	200	-	-
รวม	3,466	14,344	-	-
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	8,180	52,808	8,071	52,699
รวม	8,180	52,808	8,071	52,699
สินทรัพย์สิทธิการใช้				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	58,963	90,270	45,386	84,942
รวม	58,963	90,270	45,386	84,942

หน่วย: ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
เจ้าหนี้การค้า				
บริษัทย่อย	-	-	23,842	30,204
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	90,602	68,386	90,603	68,483
รวม	90,602	68,386	114,445	98,687
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น				
บริษัทย่อย	-	-	9,885	41,647
การร่วมค้า	1,216	8	1,203	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	10,224	37,276	7,971	33,348
รวม	11,440	37,284	19,059	74,995
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน				
การร่วมค้า	26,292	13,139	24,840	5,913
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	21,200	7,658	21,011	5,931
รวม	47,492	20,797	45,851	11,844

8.4 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	หน่วย: พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม				
บริษัทย่อย	-	-	-	17,367
รวม	-	-	-	17,367

การเปลี่ยนแปลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างปีสามารถแสดงได้ดังนี้

	หน่วย: พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
ยอดคงเหลือต้นงวด	-	-	17,367	24,736
เพิ่มขึ้น	-	-	8,989	-
รับชำระคืน	-	-	(26,388)	(8,200)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน-สุทธิ	-	-	32	831
ยอดคงเหลือสิ้นงวด	-	-	-	17,367

ในปี 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้มีมติให้การสนับสนุนทางการเงินโดยให้กู้ยืมแบบหมุนเวียนระยะสั้นแก่ Redcar Bulk Terminal Limited วงเงินจำนวน 0.70 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR+1 ต่อปี กำหนดรับชำระดอกเบี้ยทุกเดือน และมีมติขยายระยะเวลาการสนับสนุนเรื่อยมา โดยเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2567 ได้มีมติขยายระยะเวลาเป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีหลักประกันเป็นการโอนสิทธิการรับเงินตามใบแจ้งหนี้หรือการโอนสิทธิการรับเงินตามสัญญาเช่า

8.5 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	หน่วย: พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม				
บริษัทย่อย				
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	20,406
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน	-	-	606,519	579,772
รวม	-	-	606,519	600,178

การเปลี่ยนแปลงในเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างปีสามารถแสดงได้ดังนี้

	หน่วย: พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
ยอดคงเหลือต้นงวด	-	-	600,178	510,233
เพิ่มขึ้น	-	-	43,305	76,004
รับชำระคืน	-	-	(20,816)	(13,075)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน-สุทธิ	-	-	(16,148)	27,016
ยอดคงเหลือสิ้นงวด	-	-	606,519	600,178

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 บริษัททำสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาวกับ Redcar Bulk Terminal Limited วงเงินจำนวน 0.74 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR+1 ต่อปี โดยมีหลักประกันเป็นการ โอนสิทธิการรับเงินตามสัญญาเช่า และเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 บริษัทได้รับการชำระครบถ้วนแล้ว

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 บริษัททำสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาวกับ Helium Miracle 303 Limited ("HM303") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม จำนวน 12.06 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่าจำนวน 516.06 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR+1% ต่อปี และจะครบกำหนดชำระวันที่ 6 กรกฎาคม 2570 เพื่อซื้อหุ้นสามัญใน Redcar Bulk Terminal Limited ("RBT") จากบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำกัด ("SSI UK" ซึ่งอยู่ระหว่างการชำระบัญชี) จำนวน 26,502,716 หุ้น ถือเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 โดยมีเงื่อนไขให้ HM303 ทำสัญญาจำนำหุ้นดังกล่าวทั้งจำนวนให้กับ NatWest Market PLC ซึ่งเป็นตัวแทนหลักประกันของกลุ่มธนาคารเจ้าหนี้ของ SSI UK

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 บริษัททำสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาวกับ Redcar Bulk Terminal Limited วงเงินจำนวน 0.60 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR+1 ต่อปี และจะครบกำหนดชำระวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีหลักประกันเป็นการ โอนสิทธิการรับเงินตามใบแจ้งหนี้และการ โอนสิทธิการรับเงินตามสัญญาเช่า และเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2567 บริษัทได้รับการชำระครบถ้วนแล้ว

8.6 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	หน่วย: พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	522,242	930,641	487,039	930,641
รวม	522,242	930,641	487,039	930,641

การเปลี่ยนแปลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างปีสามารถแสดงได้ดังนี้

	หน่วย: พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
ยอดคงเหลือต้นงวด	930,641	1,519,921	930,641	1,519,921
เพิ่มขึ้น	6,849,391	8,080,626	6,680,188	8,080,626
จ่ายชำระคืน	(7,257,790)	(8,669,906)	(7,123,790)	(8,669,906)
ยอดคงเหลือสิ้นงวด	522,242	930,641	487,039	930,641

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 บริษัททำสัญญาสินเชื่อต่างประเทศกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 850 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR+1 ต่อปี และกำหนดชำระคืนภายใน 90 - 120 วัน เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการจัดหาวัตถุดิบจากต่างประเทศ และส่งสินค้าไปขายยังต่างประเทศ โดยมีหลักประกันเป็นสินค้าสำเร็จรูป และวัตถุดิบ ประเภทเหล็ก และบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 บริษัททำสัญญาสินเชื่อต่างประเทศกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) วงเงิน 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 795 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR+1 ต่อปี และกำหนดชำระคืนภายใน 90 - 120 วัน เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการจัดหาวัตถุดิบจากต่างประเทศ และส่งสินค้าไปขายยังต่างประเทศ โดยมีหลักประกันเป็นสินค้าสำเร็จรูป และวัตถุดิบ ประเภทเหล็ก และบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีวงเงินสินเชื่อระยะสั้นจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง 90 ล้านบาท (2566: จำนวน 96 ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 0.75 ต่อปี ดอกเบี้ยชำระเป็นรายเดือน และมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมีได้เบิกใช้เป็นจำนวนเงินรวม 58 ล้านบาท (2566: จำนวน 96 ล้านบาท)

8.7 หนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	หน่วย: พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
บริษัทย่อย	-	-	-	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	27,291,479	25,771,058	27,291,479	25,771,058
รวม	27,291,479	25,771,058	27,291,479	25,771,058

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างปีสามารถแสดงได้ดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	หน่วย: พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
บริษัทย่อย				
ยอดคงเหลือต้นงวด	-	-	-	7,991
แปลงหนี้เป็นทุน	-	-	-	(7,991)
ยอดคงเหลือสิ้นงวด	-	-	-	-

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	หน่วย: พันบาท	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		
ยอดคงเหลือต้นงวด	25,771,058	29,017,018
รับรู้ดอกเบี้ยจ่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง	1,926,754	1,726,704
จ่ายชำระคืน	(172,938)	(744,693)
(ถ้าไร) จากการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินทางการเงิน ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย	-	(4,183,708)
(ถ้าไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	(233,395)	(44,263)
รวม	27,291,479	25,771,058

9. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	หน่วย: พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
เงินสดในมือ	763	711	700	630
เงินฝากธนาคาร	442,144	392,014	319,316	283,673
รวม	442,907	392,725	320,016	284,303

10. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	หน่วย: พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8.3)	3,057,819	3,156,395	3,028,348	3,122,014
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น	392,320	395,216	330,614	310,400
รวม	3,450,139	3,551,611	3,358,962	3,432,414
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุน - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	(3,019,711)	(3,111,395)	(3,019,711)	(3,111,395)
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุน - บริษัทอื่น	(290,639)	(291,982)	(288,165)	(290,929)
รวม	(3,310,350)	(3,403,377)	(3,307,876)	(3,402,324)
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	139,789	148,234	51,086	30,090
เงินจ่ายล่วงหน้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8.3)	3,334,880	3,346,498	3,334,880	3,346,498
เงินจ่ายล่วงหน้า - บริษัทอื่น	104,528	234,266	93,784	233,270
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8.3)	2,506,349	2,517,175	2,512,767	2,516,858
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทอื่น	20,512	5,260	18,769	14,457
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	19,290	25,334	18,438	16,649
ลูกหนี้กรมสรรพากร	653	28,124	3	23,151
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุน - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	(5,799,853)	(5,813,310)	(5,799,853)	(5,813,310)
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุน - บริษัทอื่น	(60,746)	(60,738)	(60,746)	(60,738)
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	125,613	282,609	118,042	276,835
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	265,402	430,843	169,128	306,925

ลูกหนี้การค้าสามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

	หน่วย : พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	25,096	18,162	4,723	3,403
ไม่เกิน 3 เดือน	7,502	26,838	3,914	7,216
มากกว่า 12 เดือน	3,025,221	3,111,395	3,019,711	3,111,395
รวม	3,057,819	3,156,395	3,028,348	3,122,014
<u>หัก ค่าเพื่อผลขาดทุน</u>	<u>(3,019,711)</u>	<u>(3,111,395)</u>	<u>(3,019,711)</u>	<u>(3,111,395)</u>
รวม	38,108	45,000	8,637	10,619
บริษัทอื่น				
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	97,090	69,354	42,449	6,388
ไม่เกิน 3 เดือน	4,591	27,265	-	13,083
3 - 6 เดือน	1,913	1,437	-	-
6 - 12 เดือน	-	2,875	-	-
มากกว่า 12 เดือน	288,726	294,285	288,165	290,929
รวม	392,320	395,216	330,614	310,400
<u>หัก ค่าเพื่อผลขาดทุน</u>	<u>(290,639)</u>	<u>(291,982)</u>	<u>(288,165)</u>	<u>(290,929)</u>
รวม	101,681	103,234	42,449	19,471
สุทธิ	139,789	148,234	51,086	30,090

ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตสำหรับลูกหนี้การค้าสามารถระบยอดได้ดังนี้

	หน่วย: พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
ยอดคงเหลือต้นงวด	(3,403,377)	(3,505,962)	(3,402,324)	(3,504,951)
<u>บวก ค่าเพื่อผลขาดทุน</u>	<u>(2,127)</u>	<u>(3,632)</u>	<u>-</u>	<u>(3,376)</u>
<u>หัก กลับรายการค่าเพื่อผลขาดทุน</u>	<u>95,154</u>	<u>106,217</u>	<u>94,448</u>	<u>106,003</u>
ยอดคงเหลือสิ้นงวด	(3,310,350)	(3,403,377)	(3,307,876)	(3,402,324)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 บริษัทมีลูกหนี้การค้าจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันสองราย มียอดค้างชำระคงเหลือเกินกว่า 12 เดือนจำนวน 3,019.71 ล้านบาท และจำนวน 3,111.40 ล้านบาท ตามลำดับ และตั้งค่าเพื่อผลขาดทุนเต็มจำนวน ซึ่งสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทได้รับชำระหนี้จำนวน 91.68 ล้านบาท และกลับรายการขาดทุนจากการค้อยค่าด้วยจำนวนเงินเท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระหนี้และยอดหนี้คงเหลือให้เป็นไปตามแผนฟื้นฟูกิจการ (หมายเหตุ 24.5)

11. สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน / หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน

11.1 ยอดคงเหลือตามสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	หน่วย: ล้านบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน				
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8.3)	3,466	14,344	-	-
บริษัทอื่น	73,515	70,425	-	-
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	2,569	2,818	-	-
รวมสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน	79,550	87,587	-	-
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8.3)				
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า	1,641	8,953	-	-
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	45,851	11,844	45,851	11,844
รวม	47,492	20,797	45,851	11,844
บริษัทอื่น				
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า	53,603	23,946	2,220	753
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	648,670	543,886	648,670	543,886
รวม	702,273	567,832	650,890	544,639
รวมหนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน	749,765	588,629	696,741	556,483

11.2 รายได้ที่ได้รับจากยอดคงเหลือของสัญญา

รายได้ที่ได้รับที่โดยรวมอยู่ในยอดคงเหลือของหนี้สินที่เกิดจากสัญญาแสดงได้ดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	หน่วย: พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า	30,796	40,533	753	15,705
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	554,902	617,081	554,902	617,081

11.3 รายได้ที่คาดว่าจะรับรู้สำหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทและบริษัทคาดว่าจะรายได้จากการขายสินค้าสำหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้นของสัญญาที่ทำกับลูกค้าจำนวน 694.52 ล้านบาท และ 694.52 ล้านบาท ตามลำดับ (2566: จำนวน 555.73 ล้านบาท และ 555.73 ล้านบาท ตามลำดับ) จะรับรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลาถัดไป และกลุ่มบริษัทและบริษัทคาดว่าจะรายได้ค่าบริการสำหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้นของสัญญาที่ทำกับลูกค้าจำนวน 454.4 ล้านบาท และ 35.84 ล้านบาท ตามลำดับ (2566: จำนวน 164.43 ล้านบาท และ 10.43 ล้านบาท ตามลำดับ) จะรับรู้เป็นรายได้ภายใน 3 ปี และ 3 ปี ตามลำดับ (2566: 3 ปี และ 3 ปี ตามลำดับ)

12. สินค้าคงเหลือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	หน่วย : พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
สินค้าสำเร็จรูป	1,719,178	2,237,651	1,722,492	2,243,844
สินค้านำระหว่างผลิต	47,738	35,838	29,798	25,185
วัตถุดิบ	250,390	1,064,092	243,536	1,059,477
วัสดุโรงงานและอะไหล่	814,445	829,293	802,990	812,049
สินค้าภายใต้สัญญาซื้อขายและการส่งมอบกรรมสิทธิ์				
สินค้าและการบริหาร	1,967,283	3,148,192	1,967,283	3,148,192
สินค้านำระหว่างทาง	1,626,560	623,178	1,626,560	623,178
รวม	6,425,594	7,938,244	6,392,659	7,911,925
หัก ค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้า	(519,226)	(543,704)	(519,226)	(543,704)
สุทธิ	5,906,368	7,394,540	5,873,433	7,368,221

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีสินค้าสำเร็จรูป และวัตถุดิบบางส่วน เพื่อเป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง (หมายเหตุ 8.6) จำนวน 539.98 ล้านบาท (2566: จำนวน 998.07 ล้านบาท)

สินค้าคงเหลือภายใต้สัญญาซื้อขายและการส่งมอบกรรมสิทธิ์สินค้าและการบริหาร (Collateral Management Agreement)

บริษัทได้ทำสัญญาซื้อสินค้าคงเหลือภายใต้สัญญาซื้อขายและการส่งมอบกรรมสิทธิ์สินค้าและการบริหารกับบริษัทในประเทศญี่ปุ่น โดยจะชำระเงินเต็มจำนวนเมื่อมีการเบิกสินค้าจากบริษัท ตัวแทนบริษัทยังคงเหลือความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือบางส่วนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าที่อยู่ภายใต้สัญญาดังกล่าว สินค้าคงเหลือจะถูกเก็บรักษาบริหารจัดการภายใต้การดูแลของบริษัทตัวแทนที่ได้รับมอบหมายหน้าที่จากบริษัทผู้ขาย บริษัทบันทึกรายการซื้อในบัญชีสินค้าคงเหลือ และเจ้าหนี้การค้าภายใต้สัญญาซื้อขายและการส่งมอบกรรมสิทธิ์สินค้าและการบริหารแสดงไว้ในฐานะการเงิน

13. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	หน่วย: พันบาท	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด	294,000	294,000
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	(294,000)	(294,000)
รวม	-	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 บริษัทมีเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้าชนิดม้วน ในสัดส่วนลงทุนร้อยละ 3.70

14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ประเทศ	สัดส่วน ความเป็นเจ้าของ		สัดส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มี อำนาจควบคุม		ทุนชำระแล้ว		งบการเงินเฉพาะกิจการ			
			2567	2566	2567	2566	2567	2566	ราคาทุน-สุทธิ		เงินปันผลรับสำหรับปี	
			ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	2567	2566	2567	2566	2567	2566
<u>บริษัทย่อยที่ถือหับโดยบริษัท</u>												
บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด	บริการท่าเรือน้ำลึกและ บริการขนถ่ายสินค้า สำหรับเรือเดินทะเล	ไทย	51.00	51.00	49.00	49.00	400 ล้านบาท	400 ล้านบาท	204,000	204,000	40,800	30,600
บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	บริการซ่อมบำรุง	ไทย	99.99	99.99	0.01	0.01	120 ล้านบาท	120 ล้านบาท	120,000	120,000	-	-
<u>บริษัทย่อยของบริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด</u>												
Helium Miracle 303 Limited	ธุรกิจด้านการลงทุน	อังกฤษ	100.00	100.00	-	-	1 ปอนด์สเตอร์ลิง	1 ปอนด์สเตอร์ลิง	-	-	-	-
<u>บริษัทย่อยของ Helium Miracle 303 Limited</u>												
Helium Miracle 301 Limited	ยังไม่ดำเนินธุรกิจ	อังกฤษ	100.00	100.00	-	-	1 ปอนด์สเตอร์ลิง	1 ปอนด์สเตอร์ลิง	-	-	-	-
Redcar Bulk Terminal Limited	ท่าเรือจัดการสินค้าสำหรับ กิจกรรมขนส่งทางน้ำ	อังกฤษ	100.00	100.00	-	-	12 ล้านปอนด์ สเตอร์ลิง	12 ล้านปอนด์ สเตอร์ลิง	-	-	-	-
รวม									324,000	324,000	40,800	30,600

บริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นได้รวมอยู่ในการจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษัทย่อยที่ถือ โดยกลุ่มบริษัทไม่แตกต่างจากสัดส่วนที่ถือหุ้นสามัญ

การชำระบัญชีและการสิ้นสุดการจัดทำงบการเงินของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำกัด

ในปี 2558 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำกัด เข้าผู้กระบวนชำระบัญชี ส่งผลให้บริษัทไม่มีอำนาจในการควบคุมของ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำกัด อีกต่อไป ด้วยเหตุดังกล่าว กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำกัด ออกจากงบการเงินรวมและบันทึกรับรู้เงินลงทุนในบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำกัด และค่าเพื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนจำนวน 27,481.89 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 อยู่ระหว่างการชำระบัญชี

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

รายละเอียดด้านล่างแสดงข้อมูลทางการเงิน โดยสรุปของบริษัทย่อยแต่ละรายที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญต่อกลุ่มบริษัท ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

	หน่วย: ล้านบาท	
	บริษัท ทำเรือประจวบ จำกัด	
	2567	2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
สินทรัพย์หมุนเวียน	140,884	147,889
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	858,329	990,039
หนี้สินหมุนเวียน	(22,208)	(21,843)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(45,566)	(40,152)
สินทรัพย์สุทธิ	931,439	1,075,933
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	456,405	527,207
รายได้	223,506	206,159
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	25,506	13,074
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	25,506	13,074
กำไร (ขาดทุน) ที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	13,285	6,527
เงินปันผลจ่ายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	80,000	60,000
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	93,771	92,362
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(5,696)	(37,251)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(85,645)	(63,978)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	2,430	(8,867)

15. เงินลงทุนในการร่วมค้า

รายละเอียดเงินลงทุนในการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ประเทศ	สัดส่วน ความเป็นเจ้าของ		งบการเงินรวม มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ ราคาทุนหลังหักด้อยค่า	
			2567	2566	2567	2566	2567	2566
			ร้อยละ	ร้อยละ	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่าย เหล็กแผ่นรีดเย็น	ไทย	35.19	35.19	2,644,018	2,510,279	2,628,782	2,628,782
รวม					2,644,018	2,510,279	2,628,782	2,628,782

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในการร่วมค้าระหว่างปี มีดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	หน่วย: พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ยอดคงเหลือต้นงวด	2,510,279	2,576,757	2,628,782	2,628,782
ส่วนแบ่งขาดทุน – สุทธิ	133,739	(66,478)	-	-
ยอดคงเหลือสิ้นงวด	2,644,018	2,510,279	2,628,782	2,628,782

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 บริษัทนำหุ้นสามัญของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 150,176,007 หุ้น ไปจำหน่ายกับบริษัท มารูเบนี-อิตาซู สตีล อินคอร์ปอเรชั่น เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับวงเงินสินเชื่อการค้า

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปสำหรับการร่วมค้า

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลทางการเงินแบบสรุปสำหรับการร่วมค้าที่มีสาระสำคัญต่อกลุ่มบริษัท ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นจำนวนที่แสดงอยู่ในงบการเงินของการร่วมค้า (ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษัทในการร่วมค้าดังกล่าว) ซึ่งได้ปรับปรุงด้วยรายการปรับปรุงที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามวิธีส่วนได้เสีย รวมถึงการปรับปรุงมูลค่าธุรกรรมและการปรับปรุงเกี่ยวกับความแตกต่างของนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทและการร่วมค้า

งบฐานะการเงินโดยสรุป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	หน่วย: พันบาท	
	2567	2566
สินทรัพย์หมุนเวียน	2,832,184	3,053,538
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,924,281	3,046,725
หนี้สินหมุนเวียน	(546,737)	(1,183,013)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(201,949)	(166,965)
สินทรัพย์สุทธิ	5,007,779	4,750,285

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	หน่วย: พันบาท	
	2567	2566
รายได้	13,359,425	16,205,233
กำไร(ขาดทุน) จากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	295,383	(110,672)
กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	(33,677)	-
กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	261,706	(110,672)

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องการร่วมค้า

กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพันซึ่งเกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าของกลุ่มบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	2567	2566
รายจ่ายฝ่ายทุน	17.38 ล้านบาท	36.14 ล้านบาท
	0.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	0.28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
	262.73 ล้านบาท	168.07 ล้านบาท
สัญญาซื้อวัตถุดิบและสารเคมี	7.81 ล้านบาท	4.26 ล้านบาท
	9.82 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	9.43 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สัญญาอื่นๆ	40.19 ล้านบาท	31.88 ล้านบาท
	10.56 ล้านบาท	10.56 ล้านบาท
การค้าประกัน	12.14 ล้านบาท	12.14 ล้านบาท

16. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

หน่วย: พันบาท

	งบการเงินรวม							รวม
	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	อาคารและส่วน ปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักร และอุปกรณ์โรงงาน	เครื่องมือ เครื่องใช้ ติดตั้งและเครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่าง ก่อสร้างและติดตั้ง	อะไหล่	
ราคาทุน								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	2,942,949	2,628,256	20,522,965	281,734	97,312	763,884	-	27,237,100
เพิ่มขึ้น	8,111	21,501	85,555	17,427	8,833	332,405	-	473,832
โอนเข้า (ออก)	2,090,291	24,143	(1,984,509)	5,104	-	(135,029)	-	-
โอนไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	-	-	-	(1,425)	-	(1,425)
โอนไปต้นทุนสินค้าคงเหลือ	-	-	-	-	-	(178,260)	-	(178,260)
จำหน่าย / ตัดจำหน่าย	(1,839)	(3,797)	(103,735)	(31,875)	(5,670)	(19,673)	-	(166,589)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	73,590	17,631	36,871	20	-	2,111	-	130,223
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	5,113,102	2,687,734	18,557,147	272,410	100,475	764,013	-	27,494,881
เพิ่มขึ้น	3,586	6,494	72,572	11,137	480	134,575	145,704	374,548
การจัดประเภทใหม่	88,697	14,138	40,628	7,126	532	(512,498)	643,172	281,795
โอนเข้า (ออก)	4,195	36,274	115,510	7,926	-	(163,905)	-	-
โอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	-	-	3,899	-	-	3,899
โอนไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	-	-	-	(2,055)	-	(2,055)
โอนไปต้นทุนสินค้าคงเหลือ	-	-	-	-	-	(50,854)	(192,282)	(243,136)
จำหน่าย / ตัดจำหน่าย	-	(7,164)	(269,464)	(15,007)	(10,577)	(6,444)	(52,558)	(361,214)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(29,857)	(8,780)	(15,347)	(10)	-	(1,051)	(3,016)	(58,061)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	5,179,723	2,728,696	18,501,046	283,582	94,809	161,781	541,020	27,490,657

หน่วย: พันบาท

	งบการเงินรวม							รวม
	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	อาคารและส่วน ปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์โรงงาน	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่าง ก่อสร้างและติดตั้ง	อะไหล่	
ค่าเสื่อมราคาสะสม								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	414,214	2,138,914	12,089,767	221,075	87,652	-	-	14,951,622
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	81,950	101,705	359,398	23,265	4,454	-	-	570,772
โอนเข้า (ออก)	1,590,829	-	(1,590,829)	-	-	-	-	-
จำหน่าย / ตัดจำหน่าย	(1,839)	(3,046)	(88,206)	(31,664)	(4,827)	-	-	(129,582)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	8,090	33,962	3	-	-	-	42,055
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	2,085,154	2,245,663	10,804,092	212,679	87,279	-	-	15,434,867
การจัดประเภทใหม่	(65,658)	26,339	150,880	7,034	266	-	-	118,861
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	70,912	92,505	438,594	21,361	4,177	-	-	627,549
โอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	-	-	3,899	-	-	3,899
จำหน่าย / ตัดจำหน่าย	-	(6,595)	(226,816)	(14,909)	(10,577)	-	-	(258,897)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	(4,363)	(14,500)	(5)	-	-	-	(18,868)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	2,090,408	2,353,549	11,152,250	226,160	85,044	-	-	15,907,411

หน่วย: พันบาท

	งบการเงินรวม								
	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	อาคารโรงงานและ สำนักงาน	เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์โรงงาน	เครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงาน	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่าง ก่อสร้างและติดตั้ง	อะไหล่	รวม
ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	386,449	16,088	86,566	-	-	19,000	-	508,103	
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง	-	-	-	-	-	-	-	-	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	386,449	16,088	86,566	-	-	19,000	-	508,103	
เพิ่มขึ้น	-	-	-	-	-	-	2,223	2,223	
การจัดประเภทใหม่	56,714	-	2,448	-	-	-	69,531	128,693	
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่า	-	-	(23,696)	-	-	-	(5,911)	(29,607)	
จำหน่าย / ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	(33,373)	(33,373)	
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	-	-	-	-	-	1	1	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	443,163	16,088	65,318	-	-	19,000	32,471	576,040	
มูลค่าสุทธิทางบัญชี									
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	2,641,499	425,983	7,666,489	59,731	13,196	745,013	-	11,551,911	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	2,646,152	359,059	7,283,478	57,422	9,765	142,781	508,549	11,007,206	

หน่วย: พันบาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ							รวม
	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	อาคารและส่วน ปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักร และอุปกรณ์โรงงาน	เครื่องมือ และเครื่องใช้สำนักงาน	เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่าง ก่อสร้างและติดตั้ง อะไหล่	
ราคาทุน								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	1,103,832	2,122,240	17,310,997	233,985	70,902	720,883	-	21,562,839
เพิ่มขึ้น	5,681	13,995	70,802	11,568	8,776	299,324	-	410,146
โอนเข้า (ออก)	14,971	24,143	90,811	5,104	-	(135,029)	-	-
โอนไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	-	-	-	(1,425)	-	(1,425)
โอนไปต้นทุนสินค้าคงเหลือ	-	-	-	-	-	(178,260)	-	(178,260)
ตัดจำหน่าย	(1,580)	-	(29,011)	(20,768)	(32)	(19,673)	-	(71,064)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	1,122,904	2,160,378	17,443,599	229,889	79,646	685,820	-	21,722,236
เพิ่มขึ้น	1,410	-	64,278	8,345	474	105,010	144,833	324,350
การจัดประเภทใหม่	13,006	-	-	-	-	(521,417)	521,417	13,006
โอนเข้า (ออก)	2,995	36,274	102,579	7,869	-	(149,717)	-	-
โอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	-	-	3,899	-	-	3,899
โอนไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	-	-	-	(2,055)	-	(2,055)
โอนไปต้นทุนสินค้าคงเหลือ	-	-	-	-	-	(50,854)	(178,783)	(229,637)
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(613)	(81,104)	(14,317)	(10,577)	(6,445)	-	(113,056)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	1,140,315	2,196,039	17,529,352	231,786	73,442	60,342	487,467	21,718,743

หน่วย: พันบาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ							รวม
	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	อาคารและส่วน ปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์โรงงาน	เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่าง ก่อสร้างและติดตั้ง	อะไหล่	
ค่าเสื่อมราคาสะสม								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	254,162	1,862,368	9,667,570	180,230	63,257	-	-	12,027,587
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	21,840	78,800	323,290	20,089	3,962	-	-	447,981
ตัดจำหน่าย	(1,580)	-	(16,908)	(20,576)	(32)	-	-	(39,096)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	274,422	1,941,168	9,973,952	179,743	67,187	-	-	12,436,472
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	24,034	67,336	379,983	17,862	3,900	-	-	493,115
โอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการไว้	-	-	-	-	3,899	-	-	3,899
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(613)	(40,933)	(14,218)	(10,577)	-	-	(66,341)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	298,456	2,007,891	10,313,002	183,387	64,409	-	-	12,867,145
ค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	110,137	13,422	86,566	-	-	-	-	210,125
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง	-	-	-	-	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	110,137	13,422	86,566	-	-	-	-	210,125
การจัดประเภทใหม่	13,006	-	-	-	-	-	-	13,006
(กลับรายการ) ค่าเพื่อการด้อยค่า	-	-	(23,696)	-	-	-	-	(23,696)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	123,143	13,422	62,870	-	-	-	-	199,435
มูลค่าสุทธิทางบัญชี								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	738,345	205,788	7,383,081	50,146	12,459	685,820	-	9,075,639
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	718,716	174,726	7,153,480	48,399	9,033	60,342	487,467	8,652,163

ค่าเสื่อมราคาได้แสดงรายการไว้ในงบกำไรขาดทุนดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	หน่วย: พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ต้นทุนขาย	604,234	545,777	473,425	427,152
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	66	92	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	23,249	24,903	19,690	20,829
รวม	627,549	570,772	493,115	447,981

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทและบริษัทย่อยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จำนวน 7,928.72 ล้านบาท และ 7,707.42 ล้านบาท ตามลำดับ (2566: จำนวน 8,214.23 ล้านบาท และ 7,987.23 ล้านบาท ตามลำดับ) ไปจดจำนองเพื่อเป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกู้ยืมระยะสั้น (หมายเหตุ 20) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 23) และหนังสือค้ำประกันเพื่อค้ำประกันไฟฟ้า จัดตั้งทำเนียบท่าเรือและโรงพักสินค้า (หมายเหตุ 32.4)

16.1 ความเสียหายจากเพลิงไหม้

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2567 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ชุดควบคุมมอเตอร์แท่นรีดละเอียดที่ 7 จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้เครื่องจักรและสินค้าคงเหลือได้รับความเสียหายบางส่วน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการทำประกันภัยคุ้มครองความเสียหายจากอัคคีภัยสำหรับเครื่องจักร และสินค้าส่วนที่เสียหายจากเพลิงไหม้ครั้งนี้ไว้ทั้งหมด โดยบริษัทได้รับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยบางส่วนแล้ว

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ได้ถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุนของกลุ่มบริษัท ดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	หน่วย: พันบาท	
	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	
ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย	30,000	
ขาดทุนจากอะไหล่เสียหาย	(10,353)	
ขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องจักร	(48,712)	
ค่าเสียหายสุทธิจากเหตุการณ์เพลิงไหม้	(29,065)	

17. สินทรัพย์สิทธิการใช้ / หนี้สินตามสัญญาเช่า

17.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้

	หน่วย: พันบาท			
	งบการเงินรวม			
	ที่ดิน	อาคาร	ยานพาหนะ	รวม
ราคาทุน				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	10,670	126,578	41,847	179,095
เพิ่มขึ้น	8,582	16,292	8,962	33,836
โอนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	-	(3,899)	(3,899)
ตัดจำหน่าย	(10,670)	(51,405)	(3,192)	(65,267)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	8,582	91,465	43,718	143,765
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	10,670	35,495	26,219	72,384
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	2,861	42,605	7,369	52,835
โอนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	-	(3,899)	(3,899)
ตัดจำหน่าย	(10,670)	(46,077)	(3,192)	(59,939)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	2,861	32,023	26,497	61,381
มูลค่าสุทธิตามบัญชี				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	5,721	59,442	17,221	82,384

	หน่วย: พันบาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ที่ดิน	อาคาร	ยานพาหนะ	รวม
ราคาทุน				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	10,670	109,586	15,307	135,563
เพิ่มขึ้น	8,582	-	4,049	12,631
โอนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	-	(3,899)	(3,899)
ตัดจำหน่าย	(10,670)	(35,422)	(3,192)	(49,284)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	8,582	74,164	12,265	95,011
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	10,670	24,644	10,368	45,682
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	2,861	27,321	2,567	32,749
โอนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	-	(3,899)	(3,899)
ตัดจำหน่าย	(10,670)	(23,190)	(3,192)	(37,052)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	2,861	28,775	5,844	37,480
มูลค่าสุทธิตามบัญชี				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	5,721	45,389	6,421	57,531

17.2 หนี้สินตามสัญญาเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	หน่วย: พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
หนี้สินสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	39,591	37,601	29,015	24,283
หนี้สินสัญญาเช่าส่วนที่ไม่หมุนเวียน	49,666	78,719	31,181	68,371
รวม	89,257	116,320	60,196	92,654

การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญาเช่าระหว่างปี มีดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	หน่วย: พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ยอดคงเหลือต้นงวด	116,320	140,932	92,654	118,409
เพิ่มขึ้น	29,318	11,142	14,183	-
การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	(10,613)	-	(10,613)	-
จ่ายชำระ	(41,624)	(35,904)	(32,038)	(25,755)
รายการปรับปรุง	(3,990)	-	(3,990)	-
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงิน	(154)	150	-	-
ยอดคงเหลือสิ้นงวด	89,257	116,320	60,196	92,654

การวิเคราะห์การครบกำหนดของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะแสดงไว้ในหมายเหตุ 33.1.3 ภายใต้หัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

งบกำไรขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าและกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าดังต่อไปนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	หน่วย: พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	52,835	34,532	32,749	28,126
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินสัญญาเช่า	7,745	7,399	5,637	6,468
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำ	279	874	-	-
กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่า	47,219	42,805	37,676	32,223

18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	หน่วย: พันบาท			
	งบการเงินรวม			รวม
	ใบอนุญาต ของวิศวกรรม	คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์	คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ระหว่างติดตั้ง	
ราคาทุน				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	8,111	269,713	32,154	309,978
เพิ่มขึ้น	-	804	-	804
โอนมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	1,425	-	1,425
ตัดจำหน่าย	-	(3,610)	-	(3,610)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	8,111	268,332	32,154	308,597
เพิ่มขึ้น	-	2,849	-	2,849
โอนมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	2,055	-	2,055
ตัดจำหน่าย	-	(1,502)	-	(1,502)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	8,111	271,734	32,154	311,999
ค่าตัดจำหน่ายสะสม				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	7,499	188,880	-	196,379
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	612	3,748	-	4,360
ตัดจำหน่าย	-	(3,603)	-	(3,603)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	8,111	189,025	-	197,136
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	-	5,039	-	5,039
ตัดจำหน่าย	-	(1,182)	-	(1,182)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	8,111	192,882	-	200,993
ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	-	63,436	32,039	95,475
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	-	63,436	32,039	95,475
มูลค่าสุทธิทางบัญชี				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	-	15,871	115	15,986
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	-	15,416	115	15,531

หน่วย: พันบาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์	คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ระหว่างติดตั้ง	รวม
ราคาทุน			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	259,330	32,154	291,484
เพิ่มขึ้น	587	-	587
โอนมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,425	-	1,425
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	261,342	32,154	293,496
เพิ่มขึ้น	2,781	-	2,781
โอนมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	2,055	-	2,055
ตัดจำหน่าย	(1,502)	-	(1,502)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	264,676	32,154	296,830
ค่าตัดจำหน่ายสะสม			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	180,679	-	180,679
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	3,052	-	3,052
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	183,731	-	183,731
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	4,460	-	4,460
ตัดจำหน่าย	(1,182)	-	(1,182)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	187,009	-	187,009
ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	63,436	32,039	95,475
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	63,436	32,039	95,475
มูลค่าสุทธิทางบัญชี			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	14,175	115	14,290
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	14,231	115	14,346

ค่าตัดจำหน่ายได้แสดงรายการไว้ในงบกำไรขาดทุนดังนี้

	หน่วย: พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
ต้นทุนขาย	1,109	1,654	879	736
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	2	6	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	3,928	2,700	3,581	2,316
รวม	5,039	4,360	4,460	3,052

19. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถแสดงได้ดังนี้

	หน่วย: พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	17,708	15,672	-	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(182,015)	(196,292)	(16,053)	(16,645)
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	(164,307)	(180,620)	(16,053)	(16,645)

	หน่วย: พันบาท			
	งบการเงินรวม			
	สินทรัพย์		หนี้สิน	
	2567	2566	2567	2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม				
รวม	167,322	161,802	(331,629)	(342,422)
การหักลบรายการของภาษี	(149,614)	(146,130)	149,614	146,130
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	17,708	15,672	(182,015)	(196,292)

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภายใต้การตัดบัญชีในระหว่างปีมีดังนี้

หน่วย: พันบาท							
งบการเงินรวม							
ณ วันที่	เพิ่ม (ลด) ใน	ผลต่างจาก	ณ วันที่	เพิ่ม (ลด) ใน	ผลต่างจาก	ณ วันที่	
1 มกราคม	กำไรหรือ	การแปลงค่า	31 ธันวาคม	กำไรหรือ	การแปลงค่า	31 ธันวาคม	
2566	ขาดทุน	งบการเงิน	2566	ขาดทุน	งบการเงิน	2567	
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี							
ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้า	202	8	-	210	284	-	494
ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	65,060	(717)	(7,138)	57,205	(8,974)	(1,236)	46,995
หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน	477	(273)	15	219	281	(5)	495
หนี้สินตามสัญญาเช่า	166	(10)	1,297	1,453	129	-	1,582
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	16,408	301	-	16,709	(131)	-	16,578
ขาดทุนสะสมยกไป	73,522	8,900	3,584	86,006	17,243	(2,071)	101,178
รวม	155,835	8,209	(2,242)	161,802	8,832	(3,312)	167,322
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี							
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	(351)	-	(351)	17	-	(334)
ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(328,432)	2,583	(14,907)	(340,756)	3,646	7,423	(329,687)
สินทรัพย์สิทธิการไว้	(1,294)	(21)	-	(1,315)	(293)	-	(1,608)
รวม	(329,726)	2,211	(14,907)	(342,422)	3,370	7,423	(331,629)
สินทรัพย์(หนี้สิน)ภายใต้การตัดบัญชี สุทธิ	(173,891)	10,420	(17,149)	(180,620)	12,202	4,111	(164,307)

	หน่วย: พันบาท				
	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ณ วันที่	เพิ่ม (ลด) ใน	ณ วันที่	เพิ่ม (ลด) ใน	ณ วันที่
	1 มกราคม	กำไรหรือ ขาดทุน	31 ธันวาคม	กำไรหรือ ขาดทุน	31 ธันวาคม
	2566		2566		2567
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี					
ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(16,174)	(471)	(16,645)	592	(16,053)
สินทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สุทธิ	(16,174)	(471)	(16,645)	592	(16,053)

กลุ่มบริษัทมีผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่ยังไม่สิ้นอายุตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้ โดยกลุ่มบริษัทยังไม่ได้รับรู้อย่างชัดเจนว่าเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเนื่องจากยังไม่มีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่นว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว

20. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	หน่วย: พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ตัวสัญญาใช้เงิน	16,500	22,500	-	-
รวม	16,500	22,500	-	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินอยู่ในรูปตัวสัญญาใช้เงินทั้งจำนวน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 0.75 ต่อปี ดอกเบี้ยชำระเป็นรายเดือน และมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินในประเทศไทยแห่งหนึ่ง รวมจำนวน 90 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังไม่ได้เบิกใช้รวมเป็นจำนวน 95 ล้านบาท ซึ่งวงเงินสินเชื่อดังกล่าวมีวงเงินเบิกเกินบัญชีที่ไม่ได้ใช้จำนวน 5 ล้านบาท ค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่แล้ว และ/หรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัทย่อย ที่ดินและอาคาร และการ โอนสิทธิประโยชน์จากการเอาประกันภัยสินทรัพย์ของบริษัทย่อย

21. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	หน่วย: พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8.3)	90,602	68,386	114,445	98,687
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น	5,347,036	5,656,138	5,283,731	5,560,388
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	177,737	449,872	148,847	256,548
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8.3)	11,440	37,284	19,059	74,995
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทอื่น	224,566	120,282	24,946	89,947
อื่นๆ	61,808	55,167	54,949	33,796
รวม	5,913,189	6,387,129	5,645,977	6,114,361

22. ประมาณการหนี้สินจากสัญญาที่สร้างภาระ

	หน่วย: พันบาท	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
ยอดคงเหลือต้นงวด	17,978	34,596
(กลับรายการ) ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ	26,510	(16,618)
ยอดคงเหลือสิ้นงวด	44,488	17,978

23. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

	หน่วย: พันบาท	
	งบการเงินรวม	
	2567	2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	428	439
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน	278	4,449
รวม	706	4,888

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในระหว่างปีแสดงได้ดังนี้

	หน่วย: พันบาท	
	งบการเงินรวม	
	2567	2566
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
ยอดคงเหลือต้นงวด	4,888	13,002
เพิ่มขึ้น	23	439
การจ่ายคืนเงินกู้ยืม	(4,084)	(9,233)
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงิน	(121)	680
ยอดคงเหลือสิ้นงวด	706	4,888

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 Redcar Bulk Terminal Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินทั้งจำนวน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ต่อปี ดอกเบี้ยชำระเป็นรายเดือน และมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินสองแห่งในต่างประเทศ ซึ่งไม่มีหลักประกัน

24. หนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ

24.1 หนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายแสดงได้ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	หน่วย : พันบาท	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	716,120	319,348
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน	30,185,572	28,840,582
รวม	30,901,692	29,159,930

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	หน่วย : พันบาท	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8.7)	27,291,479	25,771,058
บริษัทอื่น	3,610,213	3,388,872
รวม	30,901,692	29,159,930

การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการในระหว่างปีแสดงได้ดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	หน่วย: พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ยอดคงเหลือต้นงวด	29,159,930	32,463,552	29,159,930	32,471,543
รับรู้ดอกเบี้ยจ่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง	2,169,993	1,870,449	2,169,993	1,870,449
จ่ายชำระ	(194,836)	(818,302)	(194,836)	(818,302)
แปลงหนี้เป็นทุน	-	(8,581)	-	(16,572)
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	(233,395)	(44,263)	(233,395)	(44,263)
(กำไร) จากการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สิน				
ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย	-	(4,302,925)	-	(4,302,925)
ยอดคงเหลือสิ้นงวด	30,901,692	29,159,930	30,901,692	29,159,930

หนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการจัดตามประเภทสกุลเงินตรา ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	หน่วย : พันบาท	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566
เงินบาท	15,304,800	14,436,259
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา	15,596,892	14,723,671
รวม	30,901,692	29,159,930

หนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการสำหรับเจ้าหนี้มีประกัน โดยมีหลักประกันเป็นหุ้น (หมายเหตุ 15) ที่ดิน อาคาร โรงงานและสำนักงาน และเครื่องจักร (หมายเหตุ 16)

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเจ้าหนีกลุ่มที่ 3 ได้ทำสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง ตกลงโอนสิทธิ หน้าที่ ประโยชน์ ข้อเรียกร้อง ข้อผูกพัน และความรับผิดชอบตามที่ตามหนี้คำพิพากษา และสัญญาหรือเอกสารหลักประกันที่ส่งไปให้กับบริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคมป์ดอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเจ้าหนีกลุ่มที่ 3 เช่นกัน

24.2 สรุปแผนฟื้นฟูกิจการ

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ศาลล้มละลายกลาง ได้มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งบริษัทเป็นผู้ทำแผน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ศาลล้มละลายกลาง ได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการฉบับลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 แก้ไขเพิ่มเติมโดยที่ประชุมเจ้าหนี้เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 (“แผนฉบับที่ 3”) ซึ่งแผนกำหนดให้บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารแผน

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 ราชกิจจานุเบกษาประกาศว่า ศาลล้มละลายกลาง ได้มีคำสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 แล้ว ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทและผู้ถือหุ้นจะกลับมามีอำนาจตามกฎหมาย นับแต่วันที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัทเป็นต้นไป

จากข้างต้น แผนฉบับที่ 3 จึงมีผลใช้บังคับกับบริษัทและผู้ถือหุ้นเจ้าหนี้ทุกราย โดยให้ถือเอาแผนฟื้นฟูกิจการฉบับนี้เป็นสัญญาในการปรับโครงสร้างหนี้ระหว่างบริษัทและเจ้าหนี้ทุกราย และทุกฝ่ายยังคงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแผนฟื้นฟูกิจการฉบับนี้ต่อไปจนกว่าจะมีการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการครบถ้วน จึงจะถือว่าแผนฟื้นฟูกิจการฉบับนี้สิ้นสุดผลและไม่ใช้บังคับกับบริษัทและเจ้าหนี้ทุกรายอีกต่อไป

24.3 แผนฟื้นฟูกิจการ (แผนฉบับที่ 3) มีสาระสำคัญ ดังนี้

1. การปรับโครงสร้างทุน

การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อทำการแปลงหนี้เป็นทุน ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 บริษัทยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อทำการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 2 ดังนี้ บริษัทต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงหนี้เป็นทุนให้กับเจ้าหนี้กลุ่มที่ 7 และกลุ่มที่ 12 จำนวน 331,440,039 หุ้น และเพิ่มทุนจดทะเบียนและจะยังไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจนกว่าจะมีการใช้สิทธิในการขอแปลงหนี้เป็นทุนตามเงื่อนไขของแผนให้กับเจ้าหนี้กลุ่มที่ 2 ถึงกลุ่มที่ 5 จำนวน 860,202,313,736 หุ้น รวมทั้งสิ้น 860,533,753,775 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนให้กับเจ้าหนี้ทั้งสองส่วนไปในคราวเดียวกัน ซึ่งการเพิ่มทุนทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 11,113.02 ล้านบาท เป็น 871,646.77 ล้านบาท เพื่อรองรับการแปลงหนี้เป็นทุนให้แก่เจ้าหนี้ที่อาจได้รับการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 2 ทุกราย ในราคาแปลงหนี้เป็นทุนที่ 0.05 บาท ต่อหุ้น

เมื่อเจ้าหนี้ได้แจ้งใช้สิทธิในการแปลงหนี้เป็นทุน และบริษัทได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วให้กับเจ้าหนี้กลุ่มที่ 2 ถึงกลุ่มที่ 5 แล้ว ให้ถือว่าบริษัทได้ทำการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ศาลได้มีคำสั่งอนุญาตให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน 860,533,753,775 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท การเพิ่มทุนทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 11,113.02 ล้านบาท เป็น 871,646.77 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว (หมายเหตุ 27)

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 บริษัทได้ทำการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 2 ตามที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการให้กับเจ้าหนี้กลุ่มที่ 7 และกลุ่มที่ 12 โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 331,440,039 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้กับเจ้าหนี้ที่แสดงความประสงค์จำนวน 4 ราย ในราคาหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจำนวนเงิน 16.57 ล้านบาท และบริษัทได้ยื่นแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทแล้ว (หมายเหตุ 27)

2. การชำระหนี้ตามกลุ่มของเจ้าหนี้

เจ้าหนี้แต่ละกลุ่มจะได้รับการผ่อนชำระหนี้เป็นรายเดือน เริ่มนับเดือนถัดจากเดือนที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนเป็นเดือนที่ 1 (มกราคม 2560) และจะได้รับชำระหนี้เงินต้นคงค้างคงเหลือและดอกเบี้ยคงค้างคงเหลือตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระบุในแผน

นอกจากนี้ ในระหว่างการชำระหนี้ตามแผน เฉพาะเจ้าหนี้กลุ่มที่ 1 ซึ่งมีหุ้นที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทเป็นหลักประกันสามารถเลือกรับชำระหนี้ด้วยวิธีการ โอนหุ้นชำระหนี้เงินต้นคงค้างและดอกเบี้ยคงค้างทั้งจำนวนได้ โดยเจ้าหนี้รายดังกล่าวยินยอมลดหนี้ดอกเบี้ยระหว่างกาล และดอกเบี้ยค้างทั้งจำนวนให้ทันทีในวันที่ได้ทำการโอนหุ้นชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้แล้ว

3. การจัดเก็บเงินจากลูกหนี้ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท บี.เอส. เมทัล จำกัด และบริษัท สหวิริยาพาณิชย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีภาระหนี้คงค้างอยู่กับบริษัทและเงินที่บริษัทจะเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ทั้งสองรายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกระแสเงินสดที่จะนำมาชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ ดังนั้น ในระหว่างดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ให้บริษัททำการค้ากับบริษัท บี.เอส. เมทัล จำกัด และบริษัท สหวิริยาพาณิชย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระบุในแผน และให้ดำเนินการเรียกเก็บหนี้คงค้างตามที่ระบุในแผน

4 การชำระหนี้จากกระแสเงินสด

4.1 กระแสเงินสดเพื่อการชำระหนี้

กระแสเงินสดเพื่อการชำระหนี้เกิดจาก (1) กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน โดยเป็นกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดรายได้ และรายจ่ายหลักของบริษัท และรวมถึงการเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดไว้ในแผน และ (2) กระแสเงินสดจากการลงทุนเป็นกระแสเงินสดจากการขายซื้อสินทรัพย์ต่างๆ ที่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งได้แก่ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตของบริษัท

กระแสเงินสดเพื่อการชำระหนี้ดังกล่าว ให้จัดสรรเพื่อชำระหนี้เงินต้นคงค้าง และดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระตามแผนฟื้นฟูกิจการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในแผน

4.2 กระแสเงินสดส่วนเกิน

4.2.1 สำหรับกระแสเงินสดส่วนเกินที่คำนวณได้ในปี 2563 ผู้บริหารแผนไม่ต้องนำมาจัดสรรชำระหนี้

4.2.2 สำหรับกระแสเงินสดส่วนเกินที่คำนวณได้ในปี 2564 ที่ยังมีได้นำมาจัดสรรชำระหนี้ จำนวน 377.546 ล้านบาท ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำมาจัดสรรชำระหนี้

4.2.3 สำหรับกระแสเงินสดส่วนเกินที่คำนวณได้แต่ละงวดตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป หากคำนวณได้เป็นตัวเลขติดลบ ให้ตั้งพักไว้เป็นยอดติดลบสะสม เมื่อกระแสเงินสดส่วนเกินที่เกิดขึ้นในงวดถัดๆ ไป เมื่อใดมีผลเป็นบวก ให้นำยอดผลบวกดังกล่าวไปหักลบกับยอดติดลบสะสมที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น จนกระทั่งสามารถหักกับยอดติดลบสะสมดังกล่าวได้ครบถ้วนแล้ว จึงค่อยนำกระแสเงินสดส่วนเกินที่เหลือมาจัดสรรชำระหนี้ต่อไป

อย่างไรก็ตาม เฉพาะกระแสเงินสดส่วนเกินที่เกิดขึ้นในครั้งแรกของงวดปี 2567 หากคิดคำนวณแล้วได้เป็นจำนวนเท่าใด ให้นำจำนวน 331.215 ล้านบาท คิดคำนวณเป็นผลบวกรวมไปในจำนวนเงินที่คำนวณได้ในงวดนี้ จึงจะเป็นกระแสเงินสดส่วนเกินที่เกิดขึ้นในงวดครั้งแรกของปี 2567 นั้น โดยยังคงนำไปคำนวณตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.2.3 วรรคหนึ่ง ตามปกติ

หมายเหตุ จำนวน 331.215 ล้านบาทที่นำมาใช้ดังกล่าว เป็นตัวเลขประมาณการที่บริษัทจะมีกระแสเงินสดแต่ไม่ได้นำมาผ่อนชำระให้กับเจ้าหนี้ตามคำร้องเสนอขอแก้ไขแผนฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2566 นี้

4.3 วิธีการจัดสรรกระแสเงินสดส่วนเกิน

กระแสเงินสดส่วนเกินให้นำไปจัดสรรชำระหนี้ ดังนี้

- 4.3.1 ปี 2564 บริษัทสามารถกันสำรองกระแสเงินสดส่วนเกินไว้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัททั้งจำนวน แต่ไม่เกินจำนวน 662.00 ล้านบาท หากเกินกว่าจำนวนดังกล่าว จำนวนที่เกินจะนำไปจัดสรรตามข้อ 4.3.3 ต่อไป
- 4.3.2 ปี 2565 ถึงปี 2568 บริษัทสามารถกันสำรองกระแสเงินสดส่วนเกินไว้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทได้ทั้งจำนวน แต่เมื่อรวมคำนวณกับกระแสเงินสดส่วนเกินที่สำรองไว้แล้วตามข้อ 4.3.1 ต้องไม่เกินจำนวน 1,000.00 ล้านบาท หากเกินกว่าจำนวนดังกล่าว จำนวนที่เกินจะนำไปจัดสรรตามข้อ 4.3.3 ต่อไป
- 4.3.3 ในส่วนที่เกินจากการจัดสรรในข้อ 4.3.1 และ 4.3.2 ข้างต้น และตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป ให้นำไปจัดสรรชำระหนี้ตามที่ระบุไว้ในแผน

24.4 การชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ

สำหรับปี 2567 บริษัทชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ เป็นเงินต้นจำนวน 134.17 ล้านบาท และดอกเบี้ยจำนวน 60.67 ล้านบาท รวมเป็นจำนวน 194.84 ล้านบาท

สำหรับปี 2566 บริษัทได้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ เป็นเงินต้นจำนวน 757.64 ล้านบาท และดอกเบี้ยจำนวน 60.66 ล้านบาท รวมเป็นจำนวน 818.30 ล้านบาท

ทั้งนี้ ตามแผนฉบับที่ 3 ไม่ได้กำหนดให้ชำระเงินต้นในช่วงเดือนสิงหาคม 2566 จนถึงเดือนมิถุนายน 2567 และบริษัทขอพักชำระหนี้เงินต้นจำนวน 6 ราย ในช่วงเดือนตุลาคม 2567 จนถึงเดือนมีนาคม 2568

ในเดือนตุลาคมปี 2566 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 7 มีสิทธิได้รับชำระหนี้ด้วยการแปลงหนี้เป็นทุนจำนวน 2 ราย ซึ่งแต่ละรายจะได้รับการแปลงหนี้เป็นทุนตามสัดส่วนภาระหนี้ โดยมีภาระหนี้เงินต้นคงค้างจำนวน 12.29 ล้านบาท ได้รับชำระด้วยหุ้นสามัญ 245,817,180 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จำนวนเงิน 245.82 ล้านบาท ดังนั้น เจ้าหนี้กลุ่มที่ 7 ไม่มีภาระหนี้คงค้างตามแผนฟื้นฟูกิจการอีกต่อไป

ในเดือนตุลาคมปี 2566 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 12 มีสิทธิได้รับชำระหนี้ด้วยการแปลงหนี้เป็นทุนจำนวน 2 ราย ซึ่งแต่ละรายจะได้รับการแปลงหนี้เป็นทุนตามสัดส่วนภาระหนี้ โดยมีภาระหนี้เงินต้นคงค้างจำนวน 4.28 ล้านบาท ได้รับชำระด้วยหุ้นสามัญ 85,622,859 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จำนวนเงิน 85.62 ล้านบาท

24.5 การจัดเก็บเงินจากลูกหนี้ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 บริษัทมียอดหนี้ของลูกหนี้สองรายมีจำนวน 3,019.71 ล้านบาท และ 3,111.40 ล้านบาท ตามลำดับ และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทได้รับชำระหนี้จำนวน 91.68 ล้านบาท (หมายเหตุ 10) การได้รับชำระหนี้ และหนี้คงเหลือไม่เป็นไปตามที่กำหนดตามแผนฟื้นฟูกิจการ ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวยังไม่ถือว่าเป็นเหตุผิคนัดชำระหนี้ เนื่องจากคณะกรรมการเจ้าหนี้ยังมีได้มีหนังสือแจ้งถึงการผิคนัดดังกล่าว โดยปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการติดตามหนี้ดังกล่าว และบริษัทเสนอแนวทางการชำระหนี้คงค้างของลูกหนี้ทั้งสองราย และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกหนี้ทั้งสองรายให้คณะกรรมการเจ้าหนี้พิจารณาเห็นชอบ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการเจ้าหนี้

25. ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

	หน่วย: พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
งบฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม				
หนี้สินในงบฐานะการเงิน				
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	470,816	464,883	394,650	378,194
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	28,406	18,970	21,678	22,113
รวม	499,222	483,853	416,328	400,307
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
กำไรหรือขาดทุนที่รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุน				
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	31,275	32,504	23,408	24,279
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	15,262	15,382	14,446	14,579
รวม	46,537	47,886	37,854	38,858

โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี แสดงดังตารางได้ดังนี้

	หน่วย: พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
ยอดคงเหลือต้นงวด	483,853	468,053	400,307	386,009
ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย	46,537	47,886	37,854	38,858
การจ่ายชำระผลประโยชน์	(31,168)	(32,087)	(21,833)	(24,560)
ยอดคงเหลือสิ้นงวด	499,222	483,852	416,328	400,307

กลุ่มบริษัทและบริษัทคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุของพนักงานภายในหนึ่งปีข้างหน้าเป็นจำนวนประมาณ 53 ล้านบาท และ 49 ล้านบาท ตามลำดับ (2566 : จำนวน 22 ล้านบาท และ 18 ล้านบาท ตามลำดับ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุของพนักงานของกลุ่มบริษัทประมาณ 10-15 ปี และ 10-15 ปี (บริษัท: ประมาณ 13 ปี และ 13 ปี ตามลำดับ)

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็นดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
อัตราคิดลด (ร้อยละ)	2.82-3.83	2.82-3.83	3.21	3.21
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน (ร้อยละ)	5.35-7.01	5.35-7.01	7.01	7.01
อัตราหมุนเวียน (ร้อยละ)	4.00 -15.00	4.00-15.00	4.00 -10.00	4.00 -10.00

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพัน โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็นดังนี้

การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ	งบการเงินรวม				
	เพิ่มขึ้น		ลดลง		
	2567	2566	2567	2566	
อัตราคิดลด	0.50	(17,906)	(18,196)	22,459	22,855
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	0.50	23,208	21,290	(18,860)	(17,012)
อัตราการหมุนเวียน	0.50-1.00	(24,281)	(21,929)	29,673	27,130

การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	เพิ่มขึ้น		ลดลง		
	2567	2566	2567	2566	
อัตราคิดลด	0.50	(14,531)	(14,798)	18,874	19,240
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	0.50	19,325	17,810	(15,190)	(13,719)
อัตราการหมุนเวียน	0.50-1.00	(16,260)	(14,763)	20,588	19,032

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติใดข้อสมมติหนึ่ง ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติสถานการณ์ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติบางเรื่องอาจมีความสัมพันธ์กันในการ คำนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลัก ได้ใช้วิธีเดียวกันกับการคำนวณหนี้สินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่รับรู้ในงบฐานะการเงิน

วิธีการและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำกรวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน

26. ประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอน

การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปีของประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนทำเทียบเรือ เป็นดังนี้

	หน่วย: พันบาท	
	งบการเงินรวม	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2567	2566
ยอดคงเหลือต้นงวด	127,405	117,534
ต้นทุนทางการเงิน	57,209	3,721
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(3,155)	6,150
ยอดคงเหลือสิ้นงวด	181,459	127,405

บริษัทย่อยทางอ้อมในประเทศอังกฤษมีประมาณการหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอนสำหรับทำเทียบเรือ หากไม่มีการต่อ สัญญาเช่า ซึ่งสัญญาเช่าทำเทียบเรือจะครบกำหนดสัญญาในปี 2576

27. **ทุนเรือนหุ้น**

	ทุนจดทะเบียน		ทุนที่ออกและชำระแล้ว		ส่วนต่ำกว่า	
	จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้น	หุ้นสามัญ	มูลค่าหุ้น	รวม	
	พันธหุ้น	พันธหุ้น	พันธบาท	พันธบาท	พันธบาท	พันธบาท
วันที่ 1 มกราคม 2566	11,113,018	11,113,018	11,113,018	(9,500,000)		1,613,018
เพิ่มทุน	860,533,754	331,440	331,440	(314,868)		16,572
วันที่ 31 ธันวาคม 2566	871,646,772	11,444,458	11,444,458	(9,814,868)		1,629,590
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง	-	-	-	-		-
วันที่ 31 ธันวาคม 2567	871,646,772	11,444,458	11,444,458	(9,814,868)		1,629,590

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2566 คณะกรรมการของบริษัทในฐานะผู้บริหารแผน ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากหุ้นสามัญจำนวน 11,113,018 พันหุ้น เป็นหุ้นสามัญจำนวน 871,646,772 พันหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ และมีมติให้แปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 2 ให้กับเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูจำนวน 860,533,754 พันบาท เป็นจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วจำนวน 331,440 พันหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น 314,868 พันบาท และเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้ การเพิ่มทุนข้างต้นเป็นการปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการตามที่แสดงไว้ในหมายเหตุ 24.3

28. **ส่วนงานดำเนินงานและการจำแนกรายได้**

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท คือ ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ซึ่งสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กลุ่มบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน โดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงาน ซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานได้ในงบกำไรขาดทุน

กลุ่มบริษัทนำเสนอข้อมูลจำแนกตามส่วนงานให้สอดคล้องกับการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจในปัจจุบัน และมี 4 ส่วนงานที่รายงาน ดังนี้

- การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน การจัดการ การผลิต และสำนักงานในประเทศไทย
- การบริการซ่อมบำรุง การดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเท่านั้น
- การบริการทำเรื่อน้ำลึก การดำเนินธุรกิจในประเทศไทยและประเทศอังกฤษ
- ธุรกิจลงทุน การดำเนินธุรกิจในประเทศอังกฤษ

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม											
	การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน		การบริการซ่อมบำรุง		การบริการทำเรือน้ำเล็ก		ธุรกิจลงทุน		ตัดรายการระหว่างกัน		รวม	
	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม												
สินทรัพย์จำแนกตามส่วนงาน	18,679,253	20,788,598	405,156	445,279	2,492,583	2,613,386	1,104,205	1,104,205	(2,122,547)	(2,319,451)	20,558,650	22,632,017
หนี้สินจำแนกตามส่วนงาน	38,269,338	37,305,132	252,180	282,069	647,837	618,382	-	585,460	(67,162)	(739,347)	39,102,193	38,051,696
รายได้จากลูกค้าภายนอก	25,392,894	24,481,387	433,551	414,313	493,873	466,577	-	-	-	-	26,320,318	25,362,277
รายได้ระหว่างส่วนงาน	-	-	256,577	328,097	47,344	46,215	-	-	(303,921)	(374,312)	-	-
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(1,109,591)	(125,720)	(9,602)	16,535	(33,523)	(29,786)	-	-	(43,169)	(34,063)	(1,195,885)	(173,034)
รายได้ทางการเงิน											2,293	2,851
ต้นทุนทางการเงิน											(2,250,462)	(1,963,560)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนจากหนี้สินตาม แผนฟื้นฟูกิจการ - สุทธิ											233,395	44,263
กำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินทางการเงินที่ วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย											-	4,302,924
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า ตามวิธีส่วนได้เสีย											104,936	(37,676)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้											(3,105,723)	2,175,768
ภาษีเงินได้											(3,800)	(6,439)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด											(3,109,523)	2,169,329

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ											
	การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน		การบริการซ่อมบำรุง		การบริการทำเรือน้ำเล็ก		ธุรกิจลงทุน		ตัดรายการระหว่างกัน		รวม	
	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม												
การรับรู้รายได้												
เมื่อปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติตามเสร็จสิ้น	25,219,340	24,303,464	52,257	65,486	-	-	-	-	(47,204)	(64,792)	25,224,393	24,304,158
ตลอดช่วงเวลาที่ยังปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติตาม	173,554	177,923	637,871	676,924	541,217	512,792	-	-	(256,717)	(309,520)	1,095,925	1,058,119
รวมรายได้	25,392,894	24,481,387	690,128	742,410	541,217	512,792	-	-	(303,921)	(374,312)	26,320,318	25,362,277

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานภูมิศาสตร์

	หน่วย: พันบาท	
	งบการเงินรวม	
	2567	2566
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
รายได้จากลูกค้าภายนอก		
ไทย	25,918,171	24,989,879
ต่างประเทศ	402,147	372,398
รวม	26,320,318	25,362,277

ลูกค้ารายใหญ่

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนจากลูกค้ารายใหญ่หนึ่งราย จำนวน 5,380.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.42 ของรายได้ทั้งหมดของกลุ่มบริษัท (2566: จำนวน 5,111.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.88 ของรายได้ทั้งหมดของกลุ่มบริษัท)

29. ค่าใช้จ่ายตามธรรมชาติ

	หน่วย: พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	(516,739)	231,304	(516,739)	231,058
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	23,146,092	22,299,723	22,964,568	22,012,684
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	1,423,804	1,448,537	921,314	949,690
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้า	646,939	721,020	586,182	657,446
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	856,398	880,026	757,945	658,589
ค่าซ่อมบำรุง	261,296	384,047	216,284	241,459
ค่าขนส่ง	447,267	405,582	447,267	405,582
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	115,911	98,290	111,794	94,643
ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงาน	16,584	13,029	16,584	13,029
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้	(105,985)	(57,095)	(107,898)	(57,095)
ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	9,573	10,603	9,168	10,338
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(27,383)	-	(23,696)	-
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	1,881	301,801	1,881	301,801
(กลับรายการ) ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ	26,510	(16,618)	26,510	(16,618)
ผลเสียหายจากเพลิงไหม้	29,065	-	29,065	-

30. ภาษีเงินได้

	หน่วย: พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน				
สำหรับปีปัจจุบัน	(16,002)	(16,859)	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
การเปลี่ยนแปลงจากผลต่างชั่วคราว	12,202	10,420	592	(471)
รวมภาษีเงินได้	(3,800)	(6,439)	592	(471)

ภาษีเงินได้สำหรับกำไรก่อนหักภาษีของกลุ่มบริษัทมียอดจำนวนเงินที่แตกต่างจากการคำนวณกำไรทางบัญชีผูกกับอัตราภาษีของประเทศที่บริษัทใหญ่ตั้งอยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

	หน่วย: พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	(3,105,722)	2,175,768	(2,946,240)	2,306,837
ภาษีคำนวณจากอัตรากำไรร้อยละ 20 (2566: ร้อยละ 20)	621,144	435,154	589,248	461,367
ค่าใช้จ่ายที่เกณฑ์บัญชีต่างจากภาษี	(624,944)	(441,593)	(588,656)	(461,838)
ภาษีเงินได้	(3,800)	(6,439)	592	(471)

31. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไร (ขาดทุน) สำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถ่วงน้ำหนักตามจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายอยู่ในระหว่างปี

	หน่วย: พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัท (พันบาท)	(3,122,808)	2,162,801	(3,073,552)	2,306,366
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	11,444,458	11,182,030	11,444,458	11,182,030
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	(0.27)	0.19	(0.27)	0.20

32. ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

32.1 ภาวะผูกพันที่เป็นรายการจ่ายฝ่ายทุน

กลุ่มบริษัทมีภาวะผูกพันที่เป็นรายการจ่ายฝ่ายทุน ณ วันที่ในงบฐานะการเงินแต่ไม่ได้รับรู้เป็นหนี้สิน มีดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
สัญญาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	32.10 ล้านบาท 1.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	10.55 ล้านบาท 0.27 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	32.10 ล้านบาท 1.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	10.92 ล้านบาท 0.27 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

32.2 ภาวะผูกพันอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
สัญญาซื้อวัตถุดิบ	396.48 ล้านบาท	1,846.48 ล้านบาท	396.48 ล้านบาท	1,846.48 ล้านบาท
สัญญาซื้ออะไหล่และวัสดุ อุปกรณ์ และสัญญาซ่อมบำรุง	364.53 ล้านบาท 2.48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 1.93 ล้านยูโร 0.08 ล้านดอลลาร์สิง	299.31 ล้านบาท 0.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 0.01 ล้านยูโร 0.07 ล้านดอลลาร์สิง	345.15 ล้านบาท 2.48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 1.93 ล้านยูโร 0.08 ล้านดอลลาร์สิง	308.02 ล้านบาท 0.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 0.01 ล้านยูโร 0.07 ล้านดอลลาร์สิง
	-	2.95 ล้านเซน	-	2.95 ล้านเซน

32.3 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงาน

กลุ่มบริษัททำสัญญาเช่าดำเนินงานสำหรับที่ดิน ยอดรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ มีดังนี้

	หน่วย: ล้านบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม				
ภายใน 1 ปี	0.23	0.51	0.23	0.51
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	0.06	-	0.06	-
รวม	0.29	0.51	0.29	0.51

32.4 การค้าประกัน

กลุ่มบริษัทและบริษัทมีหนังสือค้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของกลุ่มบริษัท

	หน่วย: ล้านบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม				
การใช้ไฟฟ้า	107.05	107.05	104.85	104.45
การประกันผลงาน	40.95	49.01	3.78	3.76
ทำเทียบเรือและโรงพักสินค้าคลังสินค้า ให้ไว้แก่กรมศุลกากร	11.00	11.00	-	-
รวม	159.00	167.06	108.63	108.21

32.5 คดีฟ้องร้อง

ที่ดินในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ก) ในระหว่างปี 2550 และ 2551 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับหนังสือจากสำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน ให้ส่งมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) ของบริษัทจำนวน 24 แปลง ราคาตามบัญชี 123.14 ล้านบาท และของบริษัทย่อยจำนวน 18 แปลง ราคาตามบัญชี 187.57 ล้านบาท ซึ่งรวมถนนตัดผ่านไปท่าเรือ และโรงพักสินค้าของบริษัทย่อย มีมูลค่าสุทธิทางบัญชี 37.70 ล้านบาทแล้ว

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2553 อธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่งให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) และเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน ได้ออกใบแทนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) ของบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าวแล้ว

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553 บริษัทและบริษัทย่อยได้ยื่นฟ้องเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพานต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเพิกถอนการออกใบแทนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) และวันที่ 1 กันยายน 2553 บริษัทและบริษัทย่อยได้ยื่นฟ้องอธิบดีกรมที่ดินและรองปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินที่มีคำสั่งเพิกถอนและแก้ไขเนื้อหาของหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน (น.ส. 3 ก.) และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งได้ขอให้ศาลได้สวนคำร้องขอทุเลาคำบังคับตามคำสั่งทางปกครองดังกล่าว

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษายกฟ้องคดีดังกล่าวข้างต้น ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 บริษัทและบริษัทย่อยได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

ข) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 นายอำเภอบางสะพาน ในฐานะเจ้าหน้าที่ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองแม่รำพึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีคำสั่งให้บริษัทและบริษัทย่อยออกจากที่ดินและงดเว้นการกระทำใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ภายในวันที่ 30 มกราคม 2554

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อยได้ยื่นฟ้องนายอำเภอบางสะพานและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งนายอำเภอบางสะพานที่มีคำสั่งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษายกฟ้องคดีดังกล่าวข้างต้น ต่อมาเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

ค) เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 บริษัทได้รับหนังสือจากสำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน ที่มีคำสั่งให้เพิกถอนและให้ส่งมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) เลขที่ 418 และ 562 จำนวน 5.63 และ 4.67 ไร่ ตามลำดับ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจำนวน 24 แปลงข้างต้น ฉบับลงวันที่ 30 มีนาคม 2566

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 บริษัทได้ยื่นฟ้องอธิบดีกรมที่ดินต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินเรื่องการเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) และเพิกถอนคำสั่งไม่รับอุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) จึงขอศาลได้โปรดมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินดังกล่าว

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 บริษัทได้ยื่นฟ้องกรมที่ดินและอธิบดีกรมที่ดินต่อศาลปกครองกลางเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย และเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ศาลประทับรับฟ้อง โดยบริษัทเรียกค่าชดเชยสำหรับความเสียหายรวม 10.30 ล้านบาท พร้อมด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าว นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองทำประโยชน์ในที่ดิน (น.ส. 3 ก.) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2567 ศาลปกครองกลางได้กำหนดให้เป็นวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้รับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการซื้อขายของที่ดินและสินทรัพย์ที่ตั้งอยู่บนที่ดินดังกล่าวทั้งจำนวนในปี 2550 และ 2551 แล้วตามลำดับ (หมายเหตุ 16) ทั้งนี้ ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการอุทธรณ์คดีและคดีที่อยู่ในศาล ไม่มีผลกระทบต่อความเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน

33. การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

33.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน

กิจกรรมของกลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทจึงมุ่งเน้นไปยังความผันผวนของตลาดการเงินและบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อผลการดำเนินงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ กลุ่มบริษัทจึงใช้อนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงบางประการที่จะเกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทมีส่วนงานบริหารการเงินในการจัดการความเสี่ยง โดยนโยบายของกลุ่มบริษัทรวมถึงนโยบายความเสี่ยงในด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยหลักการในการป้องกันความเสี่ยงเป็นไปตามนโยบายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทและยังใช้เป็นเครื่องมือหลักในการสื่อสารและควบคุมโดยส่วนงานบริหารการเงินของกลุ่มบริษัท

33.1.1 ความเสี่ยงจากตลาด

(ก) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากกลุ่มบริษัทดำเนินงานระหว่างประเทศจึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเนื่องจากการซื้อขายสินค้าและการกู้ยืมเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทมีแนวทางบริหารความเสี่ยงโดยการเข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงิน

กลุ่มบริษัทไม่ได้นำการบัญชีป้องกันความเสี่ยงมาถือปฏิบัติ จึงรับรู้สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าดังกล่าวเป็นรายการถือไว้เพื่อค่าและรับรู้กำไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องในกำไรหรือขาดทุน

ความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทและบริษัทที่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งสรุปเป็นสกุลเงินบาท ดังนี้

หน่วย: พันบาท

	งบการเงินรวม								
	2567				2566				
	เหรียญ สหรัฐ	ปอนด์ สเตอร์ลิง	ยูโร	เยน	เหรียญ สหรัฐ	ดอลลาร์ ออสเตรเลีย	ปอนด์ สเตอร์ลิง	ยูโร	เยน
สินทรัพย์ทางการเงิน									
เงินสดและ									
รายการเทียบเท่าเงินสด	914	13,846	733	-	1,976	-	5,189	286	-
ลูกหนี้การค้า	-	23,969	561	-	-	937	36,077	726	-
หนี้สินทางการเงิน									
เจ้าหนี้การค้า	(2,555,669)	-	(1,941,764)	(231)	(4,591,256)	-	-	(389,854)	(259)
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(214)	(181,722)	(3,048)	-	(3,063)	-	(178,636)	(9,613)	-
หนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ	(23,356,785)	-	-	-	(23,562,472)	-	-	-	-
รวมสินทรัพย์ (หนี้สิน) สุทธิ	(25,911,754)	(143,907)	(1,943,518)	(231)	(28,154,815)	937	(137,370)	(398,455)	(259)

หน่วย: พันบาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ								
	2567				2566				
	เหรียญ สหรัฐ	ปอนด์ สเตอร์ลิง	ยูโร	เยน	เหรียญ สหรัฐ	ปอนด์ สเตอร์ลิง	ยูโร	เยน	
สินทรัพย์ทางการเงิน									
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	914	-	733	-	1,976	-	286	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	-	37,774	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	606,519	-	-	-	579,772	-	-	-
หนี้สินทางการเงิน									
เจ้าหนี้การค้า	(2,555,669)	-	(1,941,764)	(210)	(4,591,256)	-	(389,854)	(236)	-
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(214)	(3,781)	(3,048)	-	(3,063)	(3,877)	(9,613)	-	-
หนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ	(23,356,785)	-	-	-	(23,562,472)	-	-	-	-
รวมสินทรัพย์ (หนี้สิน) สุทธิ	(25,911,754)	602,738	(1,944,079)	(210)	(28,154,815)	613,669	(399,181)	(236)	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีการทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ดังนี้

หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม			
สกุลเงิน	จำนวนเงินที่ซื้อ	อัตราแลกเปลี่ยน	วันที่ครบกำหนด
เหรียญสหรัฐ	8,472	33.07 - 34.37 THB: USD	28 กุมภาพันธ์ 2568 - 29 เมษายน 2568
ยูโร	20,070	35.47 - 38.40 THB: EUR	30 มกราคม 2568 - 10 พฤศจิกายน 2568

หน่วย: พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ			
สกุลเงิน	จำนวนเงินที่ซื้อ	อัตราแลกเปลี่ยน	วันที่ครบกำหนด
เหรียญสหรัฐ	2,300	33.85 THB: USD	13 กุมภาพันธ์ 2568

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

ดังที่แสดงในตารางข้างต้น กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงหลักจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ ความอ่อนไหวในกำไรหรือขาดทุนต่อการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่มาจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปอนด์สเตอร์ลิง และยูโร

(ข) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

รายได้และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่ไม่ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทที่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเนื่องมาจากเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาว และหนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวหรืออัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน รวมทั้งกลุ่มบริษัทได้เข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพื่อบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทของอัตราดอกเบี้ยและวันครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน ได้ดังนี้

หน่วย: พันบาท

	งบการเงินรวม				
	อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ย	ไม่มี	รวม	อัตราดอกเบี้ย
	ลอยตัว	คงที่	ดอกเบี้ย		ร้อยละต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567					
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	434,900	-	8,007	442,907	0.05 – 1.45
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน	8,181	3,042	-	11,223	0.55 – 1.00
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	16,500	-	-	16,500	MLR-0.75
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	522,242	-	-	522,242	MLR+1
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	706	-	706	2.50
หนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ	4,404,381	26,496,828	483	30,901,692	MLR และ 2.00
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	89,257	-	89,257	3.65 - 7.52

หน่วย: พันบาท

	งบการเงินรวม				
	อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ย	ไม่มี	รวม	อัตราดอกเบี้ย
	ลอยตัว	คงที่	ดอกเบี้ย		ร้อยละต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566					
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	387,372	96	5,257	392,725	0.05 – 1.45
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน	52,808	2,195	-	55,003	0.55 – 1.00
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	22,500	-	-	22,500	MLR-0.75
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	930,641	-	-	930,641	MLR+1
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	4,888	-	4,888	2.50
หนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ	4,219,883	24,939,583	464	29,159,930	MLR และ 1.75
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	116,320	-	116,320	3.65 - 6.87

หน่วย: พันบาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ย	ไม่มี	รวม	อัตราดอกเบี้ย
	ลอยตัว	คงที่	ดอกเบี้ย		ร้อยละต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567					
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	318,636	-	1,380	320,016	0.15 - 0.55
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	MLR+1
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	606,519	-	-	606,519	MLR+1
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน	8,071	-	-	8,071	0.55
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	487,039	-	-	487,039	MLR+1
หนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ	4,404,381	26,496,828	483	30,901,692	MLR และ 2.00
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	60,196	-	60,196	5.40 - 6.15

หน่วย: พันบาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ย	ไม่มี	รวม	อัตราดอกเบี้ย
	ลอยตัว	คงที่	ดอกเบี้ย		ร้อยละต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566					
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	282,995	-	1,307	284,302	0.15 - 0.55
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	17,367	-	-	17,367	MLR+1
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	600,178	-	-	600,178	MLR+1
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน	52,699	-	-	52,699	0.55
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	930,641	-	-	930,641	MLR+1
หนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ	4,219,883	24,939,583	464	29,159,930	MLR และ 1.75
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	92,654	-	92,654	5.40 - 6.15

33.1.2 ความเสี่ยงทางด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิตเกิดจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด กระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงิน รวมถึงความเสี่ยงด้านสินเชื่อแก่ลูกค้าและลูกหนี้คงค้าง

(ก) การบริหารความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตโดยการจัดกลุ่มของความเสี่ยง สำหรับเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน กลุ่มบริษัทจะเลือกทำรายการกับสถาบันการเงินที่มีความน่าเชื่อถือ

สำหรับการทำธุรกรรมกับลูกค้า กลุ่มบริษัทจะประเมินความเสี่ยงจากคุณภาพเครดิตของลูกค้า โดยพิจารณาจากฐานะทางการเงิน ประสบการณ์ที่ผ่านมา และปัจจัยอื่น ๆ และกำหนดการให้วงเงินสินเชื่อจากผลการประเมินดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท ทั้งนี้ ผู้บริหารในสายงานที่เกี่ยวข้องจะทำการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านวงเงินเครดิตของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

(ข) การค้ำประกันของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทและบริษัทที่มีสินทรัพย์ทางการเงินที่เข้าเงื่อนไขที่ต้องพิจารณาตาม โมเดลการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ดังนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
- เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้การค้าแสดงในหมายเหตุข้อ 10 ส่วนผลขาดทุนจากการค้ำประกันของสินทรัพย์ทางการเงินอื่นเป็นจำนวนเงินที่ไม่มีสาระสำคัญ

33.1.3 ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

การจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างรอบคอบหมายถึง การดำรงไว้ซึ่งเงินสดและหลักทรัพย์ที่มีตลาดรองรับอย่างเพียงพอความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนที่เพียงพอและความสามารถในการปิดฐานะความเสี่ยง ส่วนงานบริหารการเงินของกลุ่มบริษัทตั้งเป้าหมายจะดำรงความยืดหยุ่นในการระดมเงินทุน โดยการรักษาวงเงินสินเชื่อให้มีความเพียงพอเนื่องจากลักษณะทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างตลอดเวลา

ฝ่ายบริหารได้พิจารณาประมาณการกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้ (หมายเหตุ 20) นอกเหนือจากนี้ กลุ่มบริษัทยังได้ทำการประมาณการกระแสเงินสดในสกุลเงินหลักต่าง ๆ พิจารณาสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงและคงไว้ซึ่งแผนการจัดหาเงิน

ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงหนี้สินทางการเงินที่จัดประเภทตามระยะเวลาการครบกำหนดตามสัญญา ซึ่งแสดงด้วยจำนวนเงินตามสัญญาที่ไม่ได้มีการคิดลด ทั้งนี้ ยอดคงเหลือที่ครบกำหนดภายในระยะเวลา 12 เดือน จะเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการคิดลดไม่มีนัยสำคัญ

วันครบกำหนดตามสัญญาของหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	งบการเงินรวม				มูลค่าตามบัญชี
	หน่วย: พันบาท			รวม	
	ไม่เกิน 1 ปี	มากกว่า 1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี		
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	16,500	-	-	16,500	16,500
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	5,913,189	-	-	5,913,189	5,913,189
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	522,242	-	-	522,242	522,242
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	428	-	-	428	428
หนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ	716,120	3,958,615	26,226,957	30,901,692	30,901,692
หนี้สินตามสัญญาเช่า	39,591	49,666	-	89,257	89,257
รวมหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์	7,208,070	4,008,281	26,226,957	37,443,308	37,443,308
สัญญาอนุพันธ์					
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	765	-	-	765	765
รวมหนี้สินอนุพันธ์	765	-	-	765	765
รวม	7,208,835	4,008,281	26,226,957	37,444,073	37,444,073

วันครบกำหนดตามสัญญาของหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	หน่วย: พันบาท				
	งบการเงินรวม				มูลค่าตาม บัญชี
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม	
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	22,500	-	-	22,500	22,500
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	6,387,129	-	-	6,387,129	6,387,129
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	930,641	-	-	930,641	930,641
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	438	4,449	-	4,887	4,887
หนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ	319,348	3,881,448	24,959,134	29,159,930	29,159,930
หนี้สินตามสัญญาเช่า	37,601	78,718	-	116,319	116,319
รวมหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์	7,697,657	3,964,615	24,959,134	36,621,406	36,621,406
สัญญาอนุพันธ์					
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	15,309	-	-	15,309	15,309
รวมหนี้สินอนุพันธ์	15,309	-	-	15,309	15,309
รวม	7,712,966	3,964,615	24,959,134	36,636,715	36,636,715

วันครบกำหนดตามสัญญาของหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	หน่วย: พันบาท				
	งบการเงินเฉพาะกิจการ				มูลค่าตาม บัญชี
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม	
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	487,039	-	-	487,039	487,039
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	5,645,977	-	-	5,645,977	5,645,977
หนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ	716,120	3,958,615	26,226,957	30,901,692	30,901,692
หนี้สินตามสัญญาเช่า	29,015	31,181	-	60,196	60,196
รวมหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์	6,878,151	3,989,796	26,226,957	37,094,904	37,094,904
สัญญาอนุพันธ์					
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	-	-	-	-
รวมหนี้สินอนุพันธ์	-	-	-	-	-
รวม	6,878,151	3,989,796	26,226,957	37,094,904	37,094,904

หน่วย: พันบาท

วันครบกำหนดตามสัญญาของหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	งบการเงินเฉพาะกิจการ				มูลค่าตาม บัญชี
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม	
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ออพันธ					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	930,641	-	-	930,641	930,641
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	6,114,361	-	-	6,114,361	6,114,361
หนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ	319,348	3,881,448	24,959,134	29,159,930	29,159,930
หนี้สินตามสัญญาเช่า	24,283	68,371	-	92,654	92,654
รวมหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ออพันธ	7,388,633	3,949,819	24,959,134	36,297,586	36,297,586
สัญญาออพันธ					
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	15,309	-	-	15,309	15,309
รวมหนี้สินออพันธ	15,309	-	-	15,309	15,309
รวม	7,403,942	3,949,819	24,959,134	36,312,895	36,312,895

33.2 การบริหารส่วนของเงินทุน

วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนของเงินทุน

ในการดำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การแปลงหนี้เป็นทุน หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้สิน

34. มูลค่ายุติธรรม

ตารางต่อไปนี้จะแสดงสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงรายการที่มูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี

	หน่วย: พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ข้อมูลระดับที่ 2		ข้อมูลระดับที่ 2	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน				
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	133	113	133	-
รวม	133	113	133	-
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน				
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	765	15,309	-	15,309
หนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ	30,901,692	29,159,930	30,901,692	29,159,930
รวม	30,902,457	29,175,239	30,901,692	29,175,239

ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายที่มีมูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี มีดังต่อไปนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมทั้งเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- สินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
- สินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

มูลค่ายุติธรรมแบ่งออกเป็นลำดับชั้นตามข้อมูลที่ใช้ดังนี้

ข้อมูลระดับ 1: มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินอ้างอิงจากราคาปิดที่อ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลระดับ 2: มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้อย่างมีนัยสำคัญและอ้างอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใช้ให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

ข้อมูลระดับ 3: มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ในตลาด

เทคนิคการประเมินมูลค่าสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 2

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากำหนดโดยอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่ในงบฐานะการเงิน ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด

มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการคำนวณจากการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตมาเป็นมูลค่าปัจจุบัน

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเทคนิคในการประเมินมูลค่าในระหว่างปี

35. การจัดประเภทบัญชีใหม่

กลุ่มบริษัทและบริษัทได้จัดประเภทรายการบัญชีในงบการเงินที่นำมาเปรียบเทียบใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีของงวดปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่องบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไว้ การจัดประเภทรายการในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นดังนี้

หน่วย: พันบาท

	งบการเงินรวม		
	ก่อน	รายการ	หลัง
	จัดประเภทใหม่	จัดประเภทใหม่	จัดประเภทใหม่
งบฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			
ลูกหนี้การค้า	185,684	(185,684)	-
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	42,630	(42,630)	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	295,200	(239,980)	55,220
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน	50,137	37,450	87,587
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	430,844	430,844
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน	-	55,004	55,004
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	55,004	(55,004)	-
เจ้าหนี้การค้า	5,724,524	(5,724,524)	-
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	37,284	(37,284)	-
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	625,321	(625,321)	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	6,387,129	6,387,129

หน่วย: พันบาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ก่อน	รายการ	หลัง
	จัดประเภทใหม่	จัดประเภทใหม่	จัดประเภทใหม่
งบฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			
ลูกหนี้การค้า	30,090	(30,090)	-
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	50,045	(50,045)	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	240,078	(226,790)	13,288
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	306,925	306,925
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน	-	52,700	52,700
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	52,700	(52,700)	-
เจ้าหนี้การค้า	5,659,075	(5,659,075)	-
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	74,995	(74,995)	-
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	380,291	(380,291)	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	6,114,361	6,114,361

36. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568